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บทบรรณาธิการ

ทันทีที่พบปะหน้า facebook ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือ
คอมพวิเตอร์ ไม่ว่าจะเช้า สาย บ่าย หรอืค�า่ เราจะเหน็วถิกีารใช้ชวีติ หรอื 
lifestyle ของเพื่อนฝูง ผู้คนที่เรารู้จักทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน
เคลื่อนผ่านหน้าไป กาแฟกรุ่นไอยามเช้า อาหารจานโปรด แฟชั่นที่สวมใส่ 
สถานที่ที่ไปเยือน หรือแม้แต่งานที่กองอยู่ตรงหน้า เร่ืองที่อยากบอก 
ความคดิเหน็ ประสบการณ์ถกูแบ่งปันและน�เสนอมากยิง่ขึน้ในโลกสงัคม
ออนไลน์ ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือโลกอีกใบหนึ่งของเราเช่นกัน ถ้าลองมองดู
ให้ดีจะพบว่าส่ิงต่างๆ ที่เราทุกคนน�เสนอล้วนบอกถึงกระแสความนิยม 
หรือ เทรนด์(Trend) ของสังคมเรานั่นเอง

'เสียงชนเผ่า' ฉบับนี้จึงไม่อาจหลุดเทรนด์ของยุคสมัยไปได้ แต่
เรายังเกาะติดในเรื่องราวของชนเผ่าที่หลากหลาย นานาอัตลักษณ์ที่ถูก
น�มานิยามใหม่ ภายใต้แนวคิดของคนรุ่นใหม่ บทบาทใหม่ๆ จึงเกิดขึ้น 
แบรนด์ทีคุ่น้หู ภาพทีคุ่น้ตา ความคุน้เคยนีค้วรค่าแก่การท�ความรู้จกัและ
เปิดรับ

ขณะที่โลกก�ลังขับเคลื่อนให้ทันสมัยทุกวินาที ยังมีโลกอีกหลาย
ใบที่ซ้อนทับกันอยู่ โลกของผู้คนหลายบทบาทหลากสถานะ โลกที่เร่งรีบ 
เชื่องช้า แข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ โลกสวยงาม หรือโลกที่ก�ลังพลิกผัน 
แต่นี่ก็คือโลกของเราทุกคน

  จึงอยากให้เราได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะ

ขวัญเรียม จิตอารีย์
บรรณาธิการ
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เก็บข่าวมาเล่าเรื่อง
เรื่อง/ภาพ : ศาสตรา บุญวิจิตร

 

เวทีน้ีได้เชิญผู้เข้าร่วมทั้งที่เก่ียวข้องโดยตรงและองค์กรที่ท�างานด้านนี้

อาทิ ผูแ้ทนจากส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ(สมช.) ผูแ้ทนจากส�านักปลดั

กระทรวงสาธารณสขุ ผูแ้ทนจากปกครองจงัหวัดเชยีงใหม่ ผูแ้ทนจากศกึษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนโรงพยาบาลฝาง ผู้แทนส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่(สสจ.เชียงใหม่) ผู้แทนจากโรงเรียนในพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบโดย  

ตรง ฯลฯ  นอกจากนั้นยังมีสื่อมวลชนอีกหลายส�านักเข้าร่วมสังเกตการณ์ เช่น 

ThaiPBS,MCOT/ม.ก.,ส�านกัข่าวไทย,ไทยนวิส์,FM 100 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่   

เวทไีด้เริม่ต้นจากการแลกเปลีย่นจากสถานการณ์ทางด้านสขุภาพของ

เด็ก G โดยครูและนักเรียนซึ่งเป็นเด็กกลุ่ม G จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมและ

ต่อด้วยความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการจัด 
เวทีเสวนาสถานการณ์และนโยบายสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุขส�หรับ “เด็ก G” ณ ห้องประชุม 
สิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่ โดย 
มูลนิธิพัฒนาชนกลุ ่มน้อยและชาติพันธุ ์(พชช.)     
และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เวทีนี้
จัดขึ้นเพ่ือประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
ผลกระทบสิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขของผู้มี
ปัญหาสถานะบคุคลและสทิธิ เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่ว 
ข้องทัง้ในระดับพืน้ทีแ่ละนโยบายรบัทราบ ท้ังติดตาม
ความคืบหน้าในการด�เนินการขับเคลื่อนข้อเสนอ  
เชงินโยบายของหน่วยงานระดับนโยบายและเงือ่นไข
ข้อจ�กัด รวมถึงระดมข้อเสนอแนะ แผนการขับ
เคลือ่นนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เวทีนี้ได้พูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหา 
ผลกระทบเรือ่งสิทธข้ัินพืน้ฐานด้านสาธารณสขุของ
ผู ้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิในเด็กนักเรียน   
กลุม่ G และ กลุม่คนจนีโพ้นทะเล ผลการด�เนนิงาน 
ความคืบหน้าในทางนโยบาย เงื่อนไขข้อจ�กัดของ
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนัน้ยงัมข้ีอเสนอแนะ 
แนวทางการขับเคล่ือนข้อเสนอเชิงนโยบายจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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จากการสะท้อนความเหน็ของผูเ้ข้าร่วมการประชมุในภาคส่วน

ต่างๆ นัน้ จงึเหน็ปัญหาทีช่ดัเจนข้ึน เมือ่เห็นว่าปัญหาทีช่ดัเจนคอือะไร 

จึงมองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้

นายฉัตรชัย บางชวด ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายใน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อ�านวยการศูนย์

ศึกษากะเหรี่ยงและการพัฒนา นายสุมิตร วอพะพอ ผู้อ�านวยการ

โครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง องค์การแพลน ประเทศไทย  

และนายศักดิ์ดา แสนมี่ เลขานุการกองเลขาเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 

มีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่า ปัญหาและอุปสรรคการด�าเนินงาน

ทางนโยบายล่าช้าและไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากสาเหตุ  

 ปัญหาความล่าช้าในการด�าเนินงานทางนโยบายของ

หน่วยงานท่ีได้รับผดิชอบ ยังไม่สามารถเร่งรดัการจดัท�าข้อมลู 

คัดกรองข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามที่ก�าหนด

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่สามารถตัดสินใจร่วมกัน

ได้ว่า เด็ก G กลุ่มไหนบ้างท่ีควรได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุข (ซึ่งเด็ก G มีหลายประเภท)

 กลุ่มเด็ก G และปัญหาของเด็ก G ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของ

สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังเข้าใจผิดว่าเด็ก

กลุ่มนี้คือเด็กแรงงานข้ามชาติ หรือต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย

ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นพ้องกันว่า เด็ก G ที่ควรได้รับสิทธิ      

ควรมีคุณสมบัติดังนี้

 เด็กนักเรียนรหัส G ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจริงๆ 

 ไม่ใช่เด็กกลุ่ม G ที่เดินทางข้ามชายแดนมาเรียนหนังสือ 

 ในประเทศไทยตอนเช้าและกลับตอนเย็น

 กลุ่มเด็กที่ไม่มีพาสปอร์ตการเดินทางเข้าประเทศ หรือ 

 ไม่มีพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติจดทะเบียน

 จะต้องไม่ซ�า้ซ้อนกับกลุม่เดก็ทีม่สีถานะทางทะเบยีนแล้ว

และเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับคณะรฐัมนตรเีพ่ือให้เร่งด�าเนนิ

การตดัสนิใจอนมุตัโิดยเรว็ ทางกระทรวงสาธารณสขุต้องประสานงาน

กับกระทรวงศกึษาธิการเพ่ือด�าเนินการส�ารวจแยกแยะคดักรองเดก็ G 

ในแต่ละประเภทออกจากกันและท�าข้อมูลที่เป็นระบบอย่างชัดเจน
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บทความพิเศษ
เรื่อง : สุมิตรชัย หัตถสาร  
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

ปีนีจ้ะครบ 10 ปีท่ีสมชัชาใหญ่สหประชาชาตมิมีตริบัรอง “ปฏญิญาสหประชาชาตว่ิาด้วย

สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง” (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ซึ่ง

มีฐานะเทียบเท่า “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” อันเป็นความส�าเร็จที่ย่ิงใหญ่ของ                         

ชนเผ่าพ้ืนเมืองท่ัวโลก ท่ีสามารถประกาศตัวตนให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นก้าวท่ีส�าคัญในการสร้าง

การคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสิทธิในท่ีดินของ

บรรพบุรุษ เขตแดนตามประเพณี วัฒนธรรมและการธ�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองโดยฝ่ายชาติ

มหาอ�านาจ  ผู้รุกราน หรือชนชาติที่ประกาศความเหนือกว่ากดข่ม

แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ขบวนชนเผ่าพื้นเมืองต้องใช้ความพยายามและใช้ระยะเวลายาวนาน

เพ่ือเรยีกร้องการยอมรบัและผลกัดนัประชาคมโลกและองค์การสหประชาชาตใิห้เห็นถึงความส�าคญั

และปัญหาของชนเผ่าพ้ืนเมอืง จนในทีส่ดุสหประชาชาตก็ิได้ตัง้คณะท�างานขึน้มาคณะหน่ึงเรยีกว่า 

“คณะท�างานว่าด้วยประชากรชนเผ่าพื้นเมือง” (Working Group on Indigenous Population) 

เมื่อปี 1982 (พ.ศ.2525) คณะท�างานชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ในการทบทวนงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนเผ่าพื้นเมือง โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิด

เห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐบาลประเทศสมาชิกต่างๆ ทั่วโลก องค์กรชนเผ่าพ้ืนเมืองและองค์กร

พัฒนาเอกชน ซึ่งเริ่มจัดประชุมตั้งแต่ปี 1983 (พ.ศ.2526) เป็นต้นมา จัดท�ารายงานกรณีศึกษาใน

ด้านต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินกับชนเผ่าพื้นเมือง ฯลฯ ในระหว่างนั้น ก็ได้มีการยกร่าง

ของชนเผ่าพื้นเมือง
ตัวตนสากล
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เน้ือหาของปฏิญญาฯไปด้วย จนได้ร ่าง

ปฏิญญาที่สมบูรณ์ในปี1993 (พ.ศ.2536) 

และได้น�าเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการ ว่า

ด้วยการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการ

คุม้ครองชนกลุม่น้อย (Sub-Commission on 

the Prevention of Discrimination and       

Protection of Minorities) ซึ่งอยู่ภายใต้

กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชา- 

ชาติพิจารณารับรอง คณะอนุกรรมาธิการฯ 

ให้การรับรองร่างดังกล่าวในปีถัดมา และ

เสนอเข้ากรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้

พิจารณารับรองและแต่งตั้งคณะท�างานข้ึน

มาอกีชดุหนึง่เพ่ือศกึษาเนือ้หา รายละเอยีด

ของร่างปฏิญญา และประกาศให้ปีนั้นเป็น

ปีสากลของชนเผ่าพ้ืนเมือง และประกาศ  

ต่อมาในปี 1995-2004 (พ.ศ.2538-2547) 

เป็นทศวรรษสากลของชนเผ่าพ้ืนเมอืงระยะ

ที่หนึ่ง โดยให้วันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันสากล

ของชนเผ่าพื้นเมืองโลกด้วย 

การพิจารณาและรับรองร่างเนื้อหา

ของปฏิญญาฯ โดยคณะมนตรสีทิธิมนษุยชน

ตั้งแต่ปี 1995 (พ.ศ.2538) เป็นต้นมาจนถึง

ปี 2006 (พ.ศ.2549) คณะท�างานฯ มีการ

ประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ เพ่ือพิจารณาเน้ือหา

ของร่างปฏิญญาฯ ในการพิจารณารัฐบาล

บางประเทศมีข้อกังวลเก่ียวกับเนื้อหาบาง

ประเด็น เช่น สิทธิการก�าหนดตนเอง การ

ควบคุมและใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีเขตแดน

ตามประเพณขีองชนเผ่าพ้ืนเมอืง ฯลฯ หรอื

แม้แต่ชนเผ่าพ้ืนเมืองด้วยกันเองก็มีความ

เห็นแตกต่างกัน แต่ในที่สุดก็ได้ข้อตกลง

ร่วมกันและน�าเสนอให้ที่ประชุมของคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

รับรอง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2006 (พ.ศ.

2549) ซึ่งมีผู ้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ

ทั้งหมด 30 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และ

งดออกเสียง 12 เสียง ขาดการประชุม 3 

เสยีง และเสนอร่างดงักล่าวให้สมชัชาใหญ่

แห่งสหประชาชาติรับรองและประกาศใช้

แต่ในการพิจารณาของสมัชชา

ใหญ่สหประชาชาติก็มีอุปสรรค ซึ่งไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน เพราะมีรัฐบาลประเทศ    

นามิเบียเสนอให้เล่ือนการน�าเสนอเรื่องน้ี

เข้าสู่สมัชชาใหญ่ออกไป เพ่ือจะได้มีเวลา

พิจารณาและศกึษาในรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ

อกีรอบหนึง่ แต่ในปีต่อมาสมชัชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติก็ได้มีมติเห็นชอบในร่าง

ปฏิญญาฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2007 

(พ.ศ.2550) ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 

61 โดยมีรัฐบาลที่ลงนามเห็นชอบทั้งหมด 

143 ประเทศ ไม่เห็นชอบ 4 ประเทศและงด

ออกเสียง 11 ประเทศ และขาดการประชุม 

34 ประเทศ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 143 

ประเทศท่ีลงคะแนนเห็นชอบด้วย และ

แม้ว่าปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ  

ชนเผ่าพ้ืนเมืองจะไม่มีสภาพบังคับให้ทุก

ประเทศต ้องปฏิบัติตามเช ่น เดียวกับ

กฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ แต่ก็ถือว่า

เป ็นข ้อตกลงร ่วมและพันธสัญญาที่ ทุก

ประเทศควรปฏบิตั ิเพ่ือส่งเสรมิและคุม้ครอง

สิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 

370 ล้านคนท่ัวโลก รวมทัง้ประเทศไทยด้วย
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เมื่อค�าถามนั้นถูกถามออกไป ขณะหนึ่ง แววตาของผู้ตอบฉายแววกังวล ความรู้สึกหนักอึ้งถูกขังไว้

ในนั้น “ชื่อจอพออา ไม่มีนามสกุล?” ฉันถามย�้าอีกครั้ง ค�าตอบที่ได้รับเป็นประโยคเดียวกันราวกับสะท้อน

มาจากค�าถาม มันไม่มีทางแปรเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้ นับตั้งแต่เหตุการณ์หนึ่งได้บังเกิดขึ้น ณ หมู่บ้านตะเข็บ

ชายแดนของอ�าเภออุ้มผาง จ.ตาก เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน

พระจอพออา เป็นชาวปกาเกอะญอจากอ�าเภออุ้มผาง เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ด้วยการบวชเรียนตั้งแต่

ชั้น ม.1 ที่วัดในอ�าเภอแม่สอด ด้วยความใฝ่รู้และการแสวงหาโอกาสให้ตนเอง ใต้ร่มผ้าเหลืองสามเณรน้อย

จอพออาได้ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ศึกษาร�่าเรียนตามล�าดับชั้นจนจบปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รับหน้าที่สอนภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา มาหลายรุ่น พระหนุ่มวัย 27 ยังคงมุ่งมั่นในการสอนและคิดว่าตนคงท�า

ประโยชน์ได้มากว่าน้ีหากได้รับสัญชาติไทย ทั้งๆ ที่ท่านก็ถือก�าเนิดในแผ่นดินไทย หากไม่มีเอกสารประจ�า

ตัวพระสงฆ์ หรือที่เรียกกันว่า “หนังสือสุทธิ” ท่านคงไม่มีหลักฐานใดแสดงตัวตนได้เลย

“ตอนนัน้ประมาณปี 41 มเีจ้าหน้าท่ีมาส�ารวจและท�าทะเบยีนทีห่มูบ้่าน เขาบอกว่าถ้าชาวบ้านแจ้งว่า

เป็นคนฝ่ังโน้น(เมยีนมาร์) จะได้เลขบัตรง่ายกว่าบอกว่าเป็นคนทีน่ี ่แล้วเขาก็เอาชือ่คนแต่ละบ้านไปรวมๆกัน 

ทะเบียนบ้านจะไม่ตรงกับบ้านที่อยู่จริง ตอนนั้นพวกชาวบ้านก็ช่วยกันคิดชื่อหมู่บ้านฝั่งพม่า ได้ชื่อหมู่บ้านๆ

หน่ึงมา ไม่มใีครรูจ้กัหรอก เคยได้ยินเค้าพูดกันมา เราก็เลยกลายเป็นคนพม่าทัง้ทีเ่ป็นคนไทยนบัตัง้แต่วันนัน้”

การส�ารวจและจัดท�าทะเบียนราษฎรครั้งน้ัน แม้คนส่วนใหญ่จะได้รับการลงทะเบียน ได้เลขบัตร

คนต่างด้าว แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ตกส�ารวจ เพราะคนที่บ้านไม่รู้ว่าต้องท�าอย่างไร ประกอบกับการไม่รู้หนังสือ 

และบางคนอยู่นอกพ้ืนท่ีในช่วงเวลานั้น ครอบครัวของพระจอพออาจึงมีแม่เพียงคนเดียวเท่าน้ันท่ีได้เลข

บัตร ส่วนท่านและน้องชายกลับไม่มีตัวตนทางทะเบียน การบวชเรียนจึงเป็นเพียงช่องทางเดียวท่ีท่านจะได้

เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และมิใช่เพียงแค่โอกาสทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเดินทางและการ

รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยด้วย

สนามเด็กเล่น
เรื่อง/ภาพ : ขวัญเรียม จิตอารีย์

เข้าถึง 
แต่ไม่อาจไปถึง
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“ด้วยสถานภาพของพระสงฆ์การจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถใช้หนังสือสุทธิแสดงตัวได้ ถ้าไม่สบายขึ้นมา จ�าเป็นต้อง

ไปโรงพยาบาลก็สามารถเข้ารับการรักษาในส่วนของมูลนิธิสงฆ์อาพาธได้ แต่ถ้าเป็นนอกพ้ืนที่เมืองเชียงใหม่หรือพ้ืนท่ีที่โรงพยาบาล

ไม่มีส่วนของมูลนิธิฯ ต้องล�าบากในเรื่องน้ีอยู่เหมือนกัน”  พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัด                   

ศรีโสดา เล่าถึงปัญหาที่พระเณรซึ่งไม่มีบัตรทองต้องพบเจอ ปัญหาเร่ืองสัญชาติท�าให้ท่านกังวลใจไม่ใช่น้อย เพราะเก่ียวเน่ืองถึงเร่ือง

สทิธิ การศึกษา และคุณภาพชวีติทกุด้าน พระจอพออายืนยันอกีเสยีงว่าถ้าจ�าเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลท่ีไม่มส่ีวนของมลูนิธิสงฆ์อาพาธ 

หากไม่มีบัตรทอง ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ท่านเคยพบเจอตอนจ�าวัดอยู่ที่อ�าเภอแม่วาง ท่านจ่ายเงินค่ารักษาไปถึงสองพันบาท 

ตั้งแต่นั้นท่านจึงระมัดระวังตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย ไม่ประมาทแม้กับเรื่องเล็กน้อยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากพระจอพออาแล้ว ยังมีสามเณรอีกรูปท่ีประสบพบเจอปัญหาเร่ืองความเจ็บป่วย แต่ยังนับว่าโชคดีที่การเจ็บป่วยอัน

ไม่คาดคิดนี้ได้เกิดขึ้นขณะจ�าวัดอยู่ที่นี่

“ตอนนั้นเพิ่งบวชได้ 2 เดือน แล้วเกิดเป็นไข้มาลาเลีย ทางวัดช่วยดูแล พระอาจารย์ท่านพาไปหาหมอก็เลยไม่ต้องเสียตังค์ค่า

รักษา” สามเณรวิทยา วัย 16 ปี จากหมู่บ้านอูฮู ในอ�าเภอท่าสองยาง จ.ตาก เล่าถึงความเจ็บป่วยที่ผ่านมาเกือบครบสองปีแล้วให้ฟัง

สัน้ๆ เมือ่ถามถึงหลกัฐานแสดงตวัตน ท่านบอกว่ามีเพียงหนังสอืสทุธิเท่านัน้ ในหนงัสอืสทุธิของท่านมรีหสัเริม่ต้นข้ึนต้นด้วยตวัอกัษร G 

ไม่ต่างจากเด็กนักเรยีนอกีครึง่แสนทีอ่ยู่ในระบบโรงเรยีนรฐั สามเณรวิทยาบอกว่าพ่ีชายท่ีบวชมาก่อนก็มรีหสัขึน้ต้นหนังสอืสทุธิด้วยตวั 

G เหมือนกัน ตัวเณรเองก็ไม่เข้าใจเรื่องเลขรหัสประจ�าตัวเหล่านี้เท่าใดนัก
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“เด็กนักเรียนที่ติดรหัส G จากโรงเรียน ถ้ามาเข้าเรียนกับทาง

วัด ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติ ทางกระทรวงศึกษาฯก็จะโอนเลขรหัส G 

ให้ส�านักพุทธศาสนาต่อ จ�านวนของพระเณร G ก็จะอยู่ในระบบด้วย

เช่นกัน ที่เรียนอยู่ที่วัดนี้ก็มีทั้งเลขหัว 7, 8 ,0 ไม่มีอะไรเลยก็มีบ้างเพียง

เล็กน้อย” พระสมุห์ติวานนท์ วิริยะธมฺโม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

วิชาการ ชี้แจงถึงเรื่องนี้ 

การรับพระเณรเข้าสู ่ระบบการศึกษาของโรงเรียนพระพุทธ       

ชินวงศ์ วัดศรีโสดา มีต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หากรูปไหนสนใจศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีก็สามารถเรียนต่อ

ได้เช่นเดียวกับพระจอพออา ในทุกๆ ปีจะมีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนชั้น 

ม.1 และ ม.4 ประมาณ 120 คน จากการออกพ้ืนท่ีแนะแนวของพระธรรม

จารกิในพ้ืนทีห่่างไกล เช่น อ�าเภออมก๋อย อ�าเภอกัลยาณิวฒันา(วัดจนัทร์) 

อ�าเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ และอีกหลายอ�าเภอใน จ.แม่ฮ่องสอน และ

จ.ตาก โดยจะเน้นหมู่บ้านบนพ้ืนที่สูง เด็กชายท่ีสนใจต้องมาเป็นศิษย์

วัดก่อน 3 เดือน ถึงจะบวชได้ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เท่าที่ผ่านมามี

สัดส่วนของการเรียนต่อและสึกออกไปท�างานครึ่งต่อครึ่ง เช่นพี่ชายของ

สามเณรวิทยาท่ีออกไปท�างานใน จ.เพชรบูรณ์  โดยขอหนังสือรับรอง

การออกนอกพื้นที่

“พี่ชายบอกว่าถ้าเรียนจบ ม.3 เราอาจได้บัตรประชาชน ตอนนี้

ยังไม่มนีามสกลุ พ่อแม่เป็นเลขหวั 0 ท่ีหมูบ้่านส่วนใหญ่เป็นเลขหัว 0 กัน

ทั้งนั้น ออกไปไหนนอกพื้นที่ก็ต้องขอใบรับรอง” 

เมื่อถามถึงความคิดฝัน สามเณรบอกว่าอยากเรียนช่างยนต์ 

อยากกลบัไปเปิดร้านซ่อมรถท่ีหมูบ้่าน ท่ีน่ันยงัไม่มช่ีางซ่อมรถ แต่ถ้าเรยีน

ช่าง ท่านคงต้องสึกออกไป เพราะที่นี่ไม่มีหลักสูตรวิชาชีพ เราพูดคุยกัน

ถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร การกินอยู่ที่อาจต้องเช่าหอพัก ค่าเทอม 

การเดนิทาง ความเจบ็ป่วย สารพัดเรือ่งทีด่เูหมอืนสามเณรจะไม่คาดคดิ

มาก่อน ท่านรบัฟังอย่างตัง้ใจ แต่ไม่ได้ถามอะไรต่อ เพียงแค่ย้ิมจางๆ ก่อน

บอกว่าถ้าเรียนจบ ม.3 แล้วค่อยตัดสินใจอีกที 

ท่านพระครูฯ ผู้เป็นเหมือนครูใหญ่ของโรงเรียนเน้นย�า้อีกครั้งว่า

ท่านเสียดายความรู้ความสามารถของคนเหล่านี้ พวกเขาจะช่วยพัฒนา

ประเทศชาตไิด้อกีมาก แต่ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะตดิปัญหาเรือ่ง

สถานะบุคคล ท่านเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดี เข้าใจความเคร่ง-

เครียดของพระจอพออาที่อยู่ระหว่างการย่ืนหลักฐานขอสัญชาติ โดยมี

มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลช่วยประสานงานให้ พระจอพออาต้องพัก

งานสอนเพ่ือเดินเรื่องส่งเอกสาร ต้องกลับไปอุ้มผางบ่อยครั้ง จนท�าให้

ท่านตัดสินใจขอหยุดสอนหนังสือชั่วคราว ความวิตกกังวลนี้ท�าให้ท่าน

ท�างานได้ไม่เต็มที่ หนทางข้างหน้าดูเหมือนตีบตันไปเสียทั้งหมด

“การเป็นคนไม่มีสัญชาติ มันไม่เหมือนคนอื่นนะ อาตมารู้สึก    

มาตลอด เวลามีการขานชื่อ เรามีชื่อ แต่ไม่มีนามสกุล ยังไงๆ เราก็รูส้กึ

ไม่เหมอืนคนอืน่ ไม่รูว่้าอกีนานเท่าไหร่ถึงจะได้สญัชาต”ิ

พระจอพออาเอ่ยถึงเส้นทางยาวไกลท่ีไม่มีก�าหนดเวลาไปถึง 

ความเหนื่อยล้าถูกส่งผ่านน�้าเสียงและแววตา ท่านพระครูเตือนให้ตั้งสติ

และอดทนรอคอย วันน้ีเราจึงท�าได้เพียงให้ก�าลังใจต่อกันและบอกเล่า

เรื่องราวนี้ออกไปเท่านั้น

ขบวนแถวของผูค้นท่ีเดนิทางอยู่บนเส้นทางทีเ่รามองไม่เหน็น้ียัง

มีอีกมาก แม้ว่าการศึกษาท่ีเข้าถึงจะเป็นดั่งแสงสว่างในทางมืดมิด แต่

ก�าแพงสัญชาติที่ก้ันสูงตระหง่านนี้ ยังยากที่จะข้ามผ่านไปได้ ไม่ว่าจะ

อยู่ในบทบาทและสถานะภาพใดก็ตาม ตราประทับของผู้ไร้สถานะและ

สิทธิก็มิอาจลบเลือนได้โดยง่าย

พระจอพออาพระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ 
ผู้อ�นวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา

สามเณรวิทยา

หนังสือสุทธิ รหัสขึ้นด้วยตัว G 



ชนเผ่าในโลกสมัยใหม่    อัตลักษณ์ไหนที่ใฝ่หา

เรื่องจากปก
เรื่อง : ศาสตรา บุญวิจิตร

ภาพ : ร้านก้อนฝ้าย/ศาสตรา บุญวิจิตร
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ระยะช่วง 4-5 ปีมาน้ี ผมเชือ่ว่าหากใคร

มาเที่ยวเชียงใหม่หรือทางภาคเหนือเราจะพบ

เจอกล่ินอายของความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมอืงมาก

ขึ้น และมากขึ้นจนเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นถนน

คนเดินที่มีสองแห่ง งาน event ต่างๆ สถานท่ี

ท่องเที่ยวที่รู้จักกันอยู่แล้ว เช่น ดอยสุเทพ ดอย

ปุย ไนท์บาซาร์ ตลอดจนตลาดห้างร้านท่ัวไป 

เราจะเห็นของฝากของท่ีระลึก เสื้อผ้า อาหาร 

และสินค้าท่ีมีความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองอยู่เต็ม

ไปหมด และดูเหมือนว่าจะเป็นท่ีนิยมของ       

นกัท่องเทีย่วหรอืแม้แต่คนในท้องถ่ินเองก็หันมา

สนใจกับวัฒนธรรมน้ี จะเหน็ได้จากงานแต่งงาน

หรืองานเลี้ยงต้อนรับก็ยังนิยมใช้ trend ชนเผ่า

พื้นเมืองมาเป็น Themes การจัดงาน บางงาน

เจ้าภาพถึงขัน้ออกแบบให้ผูเ้ข้าร่วมงานแต่งชดุ

ชนเผ่าพ้ืนเมือง หรือแม้แต่ผู้ให้บริการจัดการ

งานแต่งงาน ผู ้ให้บริการสถานที่ถึงขั้นมีชุด     

ชนเผ่าพ้ืนเมืองให้ยืมหรือให้เช่าก่อนเข้างาน

ด้วยซ�้า นอกจากนั้นยังมี Trend ธรรมชาตินิยม 

ท้องถ่ินนิยมที่หันมาสนใจการเกษตรแบบ

ธรรมชาติ การเกษตร Organic อาหารแบบ 

Clean Food ซึ่งสิ่งเหล่านี้ความเป็นชนเผ่า     

พ้ืนเมอืงเข้ามามบีทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

วิธีการและภูมิปัญญาในการเพาะปลูกแบบ   

ชนเผ่าดั้งเดิม พ้ืนที่ท่ีให้ผลผลิตดีมีคุณภาพ    

ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีชนเผ่าพ้ืนเมืองใช้ รวมถึงความ

ช�านาญความสามารถของผู้ผลิต กระแสความ

นิยมน้ีเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ กระทั่งว่า

มี Brand ที่ใช้อัตลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองมา

เป็นจุดขาย และในท่ีสุดคนชนเผ่าพ้ืนเมืองเอง

ก็หันมาท�า Brand ของตัวเอง น�าเสนอสินค้า

และอัตลักษณ์ด้วยตัวเอง และแน่นอนคงไม่มี

ใครรูจ้กัอตัลกัษณ์ความเป็นชนเผ่าได้ดเีท่าพวก

เขา กระแสความนิยมน้ีได้ก้าวเข้ามามีส่วน

ส�าคญัในเศรษฐกิจและสงัคมระดบัมหภาค จน

ไม่อาจมองข้ามได้อกีต่อไป และนียั่งถือเป็นการ

พัฒนารูปแบบใหม่ให้กับชุมชน กับคนในพ้ืนท่ี

กับคนชนเผ่าเอง การพัฒนาสูส่งัคมดจิติอลและ

องค์ความรู้สมัยใหม่ท�าให้อัตลักษณ์ความเป็น

ชนเผ่าในโลกสมัยใหม่นี้เปลี่ยนไปและมีความ

หมายแตกต่างไปจากอดีต ท้ังการมองตนเอง

ของคนชนเผ่าและการมองเข้ามาของสังคม

ภายนอก สิ่งเหล่านี้ได้รับความสนใจข้ึนมาได้

อย่างไร? มันจะมีความส�าคัญมากน้อยแค่ไหน

ในสังคมที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้
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ผมได้มโีอกาสได้พบปะพูดคยุกับ 'บมี'  

ปิชญา ตะนอย เธอเป็นคนชนเผ่าลั๊วะท่ีเข้า  

มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเมือง ตอนนี้เธอก�าลัง

เรียนปริญญาโท สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์

และการพัฒนา  คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เชยีงใหม่ เธอเปิดร้านขายเสือ้ผ้าสไตล์ชนเผ่าลัว๊ะ

ประยุกต์ ในชื่อ Brand “ก้อนฝ้าย” บีมเป็นคน

ชนเผ่ารุ่นใหม่ เธอได้ดึงเอาวัฒนธรรม ความ

เป็นอตัลกัษณ์ชนเผ่าออกมาใช้เป็น Brand เป็น

สินค้าได้อย่างกลมกลืน ท้ังยังปรับเปลี่ยนต่อ 

ยอดความรู ้ผลติภัณฑ์ดัง้เดมิให้เข้ากับยุคสมยั

และการใช้งานในวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ได้

อย่างดี 

เมื่อผมถามถึงอัตลักษณ์ความเป็น   

ชนเผ่าว่าคืออะไร? เธอนิ่งชะงักชั่วครู่ (ถ้าใช้

ภาษาวัยรุ่นก็คงต้องเรียกว่า สตั้นไป 5 วิ) 

“นี่เป็นหัวข้อที่อาจารย์ ให้เขียนส่งเลย

นะ ท่ีเรียนอยู ่ตอนน้ี” บีมบอก(เราทั้งหมด

หัวเราะ) 

เพ่ือให้เราพูดคยุกันได้อย่างผ่อนคลาย 

ไม่เหมือนมานั่งสอบ หรือแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

ในเชงิวิชาการในห้องเรยีน ผมจงึออกตวัก่อนว่า 

เราไมไ่ดค้ยุกันเคร่งเครียดขนาดนัน้ หากแตเ่รา

แค่ก�าลงัพูดคยุอยู่ในมติิความเปลีย่นแปลง การ

เคลื่อนไหวทางสังคมและทางวิธีคิด ทั้งของคน

ชนเผ่าเองและสงัคมภายนอกท่ีก�าลงัสนใจนยิม

ความเป็นชนเผ่าอยู่ (ดงันัน้เราทัง้หมดจงึพูดคยุ

กันสนุกขึ้น และลื่นไหลมากขึ้น) 

คนชนเผ่ารุ ่นใหม่ท่ีหันมาสนใจน�า     

อัตลักษณ์ชนเผ่ามาเป็น Brand มาเป็นสินค้า 

พวกเขาได้ให้ทัศนะอย่างน่าสนใจว่า ความเป็น

ชนเผ่าน้ันเก่ียวข้องผกูพันอยู่กับความเรียบง่าย 

วิถีชีวิตที่ไม่ซับซ้อน การมองโลกในแง่ดีและ

สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยขนาดไหน

ก็ตาม มีความเป็นธรรมชาติ มีการปรับตัวเข้า

กับธรรมชาติได้ดี มีความแตกต่างหลากหลาย 

ไม่น่าเบือ่ ทัง้ยังยอมรบัความต่างของวัฒนธรรม

และชาตพัินธ์ุได้ง่าย เพราะโดยธรรมชาตมินุษย์

เราล้วนเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองที่หลากหลายอยู่

แล้ว สิ่งเหล่านี้มันจึงไปสอดคล้องกับ Trend 

สมัยใหม่ที่คนให้ความสนใจและนิยมชมชอบ 

หากจะถามว่า ท�าไมความนิยมน้ีจึงเพ่ิมข้ึนใน

สมยัน้ี?  บมีตอบได้อย่างน่าสนใจว่า แท้จริงทุก

คนเป็นคนชนเผ่ากันอยู่แล้ว ไม่เผ่าใดก็เผ่าหน่ึง 

แค่บางทีชนเผ่านั้นมีจ�านวนมากจนสามารถ

สร้างเป็นวัฒนธรรมหลักของสังคมหน่ึงๆ ได้ 

แล้วมันก็เร่ิมขยายอิทธิพลและความนิยมออก

ไปสู่เผ่าที่เล็กกว่า สู่สังคมท่ีเล็กกว่า จนมันถูก

พัฒนาไปร ่วมกันกลืนกันเป ็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาติ

ตะวันตก(ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเผ่าหน่ึง) ท่ีได้รับ

ความนิยมในอดีต และได้แพร่ไปท่ัวโลก จน

กระทั่งปัจจุบันวัฒนธรรมนี้กลายเป็นของ

ดาษดืน่ น่าเบือ่ ดเูหมือนๆ กนัไปหมด นีจ่ึงอาจ

เป็นอีกเหตุผลที่ผู ้คนในยุคใหม่ต่างแสวงหา

ความแตกต่างให้มากย่ิงขึน้ อกีท้ังโลกยุคดจิทิลั

ที่อินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป ็น

เจ้าของสือ่ สามารถสือ่สารได้ด้วยตวัเอง ไม่ต้อง

รอใครมาน�ากระแส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น การใช้

ชีวิต หรือแม้แต่ความคลั่งใคล้ในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึง ฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ผู ้คนต่าง

แสวงหาความงามในความแตกต่าง ไม่ซ�้าซาก

จ�าเจ และจากเหตุผลเดียวกันน้ี อินเตอร์เน็ตที่

สือ่สารได้รวดเรว็และไม่เลอืกแหล่งทีม่าก็ก่อให้

เกิดภาวะท่ีเรยีกว่า “ข้อมลูล้น” เกดิความสบัสน 

ซับซ้อน อีกด้านหน่ึงมันกลับท�าให้ชีวิตยุ่งยาก

และซบัซ้อนข้ึนไปด้วย และอาจด้วยการใช้ชวิีต

ท่ียุ ่งยากและซับซ้อนน้ีเองท่ีท�าให้กลุ ่มคน

จ�านวนไม่น้อยโหยหาความเป็นพ้ืนฐาน ชีวิตท่ี

เรียบง่าย ชีวิตที่มีความสุขอย่างเป็นธรรมชาติ 

ชีวิตที่มองโลกในแง่ดี และเหตุผลเหล่านี้มันก็

สอดคล้องกับความเป็นชนเผ่า ทั้งความหลาก

หลาย ความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ จน

มันกลายมาเป็น Trend เป็นความนิยม เป็น

แฟชั่น และเป็นธุรกิจ 

แต่ธุรกิจท่ีน�าเอาอัตลักษณ์ความเป็น

ชนเผ่ามาเป็น Brand หรือมาเป็นสินค้านั้น       

มีความแตกต่างจากอดีต  ความเป็นชนเผ่าถูก  

น�าเสนอในรูปแบบใหม่ ท่ีส�าคัญอย่างย่ิงคือ

การน�าเสนอโดยคนชนเผ่าเอง  “ลี” อายุ จือปา 

เจ้าของร้านกาแฟ “อาข่า อ่ามา” ให้ความเห็น

ว่า“ชนเผ่าไม่ได้ขายความน่าสงสารหรือความ

ขาดแคลนอีกต่อไป”  นอกจากนั้นตัวคนชนเผ่า

รุ่นใหม่เองยังแสวงหาความรู้และรับการศึกษา

เข้มข้นมากกว่าแต่ก่อน พวกเขาสามารถสือ่สาร
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สาระส�าคญัของพวกเขาออกมาได้ สามารถปรบัเปลีย่นให้เข้ากับ

สงัคมยุคใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขนิ อย่างทีบ่มีได้น�าเอาภูมปัิญญา

การทอและตัดเย็บเสือ้ผ้าแบบลัว๊ะมาปรบัประยุกต์ให้เข้ากับการ

ใช้งานของคนสมัยใหม่ สิ่งที่เธอน�าเสนอเป็นที่ยอมรับในสังคม      

วงกว้าง เธอได้ออกร้านกับโครงการใหญ่ระดับประเทศ สามารถ

น�าความเป็นชนเผ่าเข้าสูเ่วทกีารคดัเลอืกสนิค้าเพ่ือเดนิแฟชัน่โชว์

ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเมืองเชียงใหม่ได้

“เราออกแบบตามที่เราเคยเห็นมา ตามที่เราชอบ ท่ีคิด

ว่าสวย อย่างสีที่เลือกใช้ก็ต้องให้มันเข้ากัน อย่างชุดแซกนี่ ของ

ลั๊วะก็ไม่เคยมี เราก็ประยุกต์ เพราะคนชอบใส่กัน อย่างการพัน

ก้อนด้ายเราก็ประยุกต์เป็นของท่ีระลึก ของประดับหรือตกแต่ง 

ของพวกน้ีลูกค้าชอบ เพราะแปลกและไม่เหมือนใคร ใช้งานได้

จริง ของพวกน้ีเราคิดมาจากพ้ืนฐานท่ีแม่กับพ่ีสาวเราเคยท�าท่ี

บ้าน”  บีมเล่าถึงวิธีคิดในการออกแบบสินค้าของเธอ

บมียังมข้ีอคดิเห็นต่ออกีว่า “สมยันีค้นไม่ได้มองเราอย่าง

ดูถูกเหมือนแต่ก่อน ไม่ได้คิดแต่ว่าชาวเขาท�าไร่เลื่อนลอย ตัดไม้

ท�าลายป่า ด้อยการศึกษา เพราะเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ 

บอกได้ว่าวิถีชีวิตของเราน้ันอยู่กับธรรมชาตจิรงิๆ รกัษาธรรมชาติ 

จรงิๆ มนัมกีารศกึษามงีานวิจยัเก่ียวกับเรือ่งน้ีมากขึน้ เราสามารถ

สือ่สารได้มากขึน้ เขาไม่ได้มองว่าเราเป็นชนเผ่าอะไรแล้ว.... ปกา-

เกอะญอ ม้ง ลั๊วะ...มันก้าวข้ามตรงนั้นไปแล้ว แต่เขามองแค่ว่า

คนๆ นี้ท�าอะไร มีความสามารถอย่างไร ทัศนคติของคนทั่วไปที่

มองคนชนเผ่าก็เปลี่ยนไปมากจากแต่ก่อน”

“เมื่อเราสามารถเอางานของเราขึ้นไปเดินบน catwalk 

ระดับใหญ่ได้ พอเอารูปไปให้พี่น้องชาวบ้านที่ทอผ้าให้เราดู เขา

ก็ดีใจ ภูมิใจว่าเขาท�าได้ไม่แพ้ใคร เขาภูมิใจ เขาไม่ดูถูกตัวเอง 

และกไ็ม่มใีครดถููกเขา” บมีบอกเล่าถึงความรูส้กึของคนสร้างงานจาก

หมู่บ้านที่แม่ฮ่องสอน ก่อนเราจะจบบทสนทนาในวันนี้

ในโลกสมัยใหม่ มายาคติเก่ียวกับชนเผ่านั้นแปรเปลี่ยนไป   

ทั้งโลกภายนอกท่ีมองเข้าไปและคนชนเผ่าที่มองโลก มองตนเอง ถึง

แม้อาจไม่ใช่ท้ังหมดที่ยอมรับการพัฒนาแบบนี้ ความเปลี่ยนแปลงนี้ 

และความแตกต่างหลากหลายนี้ แต่มันก็เป็นแนวโน้มของพัฒนาการ

แบบใหม่ที่เราไม่ควรมองข้ามในการน�าเสนออัตลักษณ์ชนเผ่าในโลก

สมัยใหม่ที่มีความหมายอันหลากหลายและเป็นจริง
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ปุจฉา
เรื่อง/ภาพ : ศาสตรา บุญวิจิตร

ผมยอมรับว่าผมตื่นเต้นที่จะได้พบกับ “ลี” อายุ         

จือปา เจ้าของร้านอาข่า อ่ามา...ในอีเมล์ที่ตอบกลับมานัด

เวลา 10 โมงเช้าที่ร้านอาข่า อ่ามา สาขาหน้าวัดพระสิงห์ ผม

ไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อย ในร้านคนเยอะมากอย่างที่ผมไม่ค่อย

เหน็ในร้านกาแฟตอน 10 โมงเช้าสกัเท่าไร เราไม่มท่ีีนัง่ ร้านเต็ม

ไปด้วยผู้คนทั้งไทยและต่างชาติ ด้วยท่าทางเก้ๆ กังๆ ของผม 

คณุลจีงึเดนิเข้ามาทกัอย่างกับรู้ดว่ีาน่ีคงไม่ใช่ลกูค้าท่ีจะมากิน

กาแฟอย่างเดยีว เราหาเก้าอีส้องสามตวันัง่ลงตรงระเบยีงหน้า

ร้านใกล้ทางเดิน แล้วเริ่มบทสนทนากัน

ผมเชือ่ว่า ณ เวลาน้ีคนทีม่าท่องเท่ียวเชยีงใหม่คงไม่มี

ใครไม่รู้จักร้านกาแฟอย่าง “อาข่า อ่ามา” เบื้องหลังความ

ส�าเร็จของ Brand ทีไ่ด้รับการยอมรับระดบัโลก “ล”ี อายุ จอืปา 

ได้พากาแฟของเขาไปสร้างชือ่ไกลข้ามทวปีถงึลอนดอน ท�าให้

กาแฟของเขาเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลีเป็นชนเผ่าอาข่า เขาเคยท�างานมูลนิธิเก้ือฝันเด็ก  

เขาเคยท�างานเพ่ือเดก็ๆ เพ่ือสงัคม เขามาจากหมูบ้่านห่างไกล 

แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงประวัติของเขา เพราะมีหลาย

บทความทีพู่ดถึงแล้ว วนันีเ้ราจะได้รูจ้กัตวัตนอกีด้าน วิธีคดิอกี

แง่มมุทีใ่ครอาจไม่เคยรู้ ใครอาจไม่เคยคดิ หากหลายแง่คดิของ

เขาล้วนมิอาจมองข้ามไปได้เลย

เขามองอัตลักษณ์ของชนเผ่าที่เขาน�ามาท�า Brand 

อย่างไร? เขามองสังคมอย่างไร? เขามองวัฒนธรรมอย่างไร? 

เขามองความสวยงามของความหลากหลายอย่างไร? ค�าถาม

เหล่านี้อัดแน่นอยู่ในหัวผมด้วยความใคร่รู้ แล้วผมก็ไม่รอช้าที่

จะปลดปล่อยค�าถามเหล่านี้ออกไป...

"ลี" อายุ จือปา
'อาข่า อ่ามา'

จิบกาแฟกับ

แบรนด์ชนเผ่าในคุณค่าและทางเลือกที่เป็นจริง
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ปุจฉา : ชวิีตตอนเดก็เป็นอย่างไรครบั?
สมัยน้ันเรารู้สึกว่ามันห่างไกล เพราะ

เราไม่รู ้ว ่ามันไกลแค่ไหน เราคิดว่ามันไกล

เพราะเราไม่รูจ้กัสงัคมภายนอก ตอนเดก็ๆ เรา

ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้อะไร เพราะชีวิตมันเป็น

ธรรมชาตมิาก ชวิีตความเป็นอยู่มนัง่ายๆ พ่ึงพา

ตนเอง อยากได้อะไรก็ท�าเอา อยากกินอะไรก็

ปลูกเอา ผมอยู่หมู่บ้านแม่จันใต้.....แม่จันใต้น่ี

ชือ่ไทย แต่คนในหมูบ้านเรยีกว่า “แลจอื” เรยีก

ตามชื่อผู้น�าที่มาก่อต้ังหมู่บ้านท่ีอพยพเข้ามา

ต้ังแต่สมัยสงคราม รุ่นพ่อรุ่นแม่มาจากจีนเข้า

มาทางพม่าแล้วรอนแรมมาจนถงึทีอ่ยู่ปัจจบุนันี้ 

ปุจฉา : อะไรเป็นแรงผลักดันให้คุณลี 

 เดินมาถึงจุดนี้?
หลายคนมองเป็นเรื่องของโอกาส แต่

เรามองว่าเป็นเรือ่งของปัญหา สิง่ท่ีเราท�าคอืเรา

กลับไปที่ชุมชน เรากลับไปฟังในสิ่งที่เราไม่เคย

ได้ยิน จริงๆ แล้วน่ันมันคือปัญหาของพวกเขา 

คนทั่วไปอาจคิดว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ แต่

ความจริงเขาอาจไม่ได้ต้องการเสื้อผ้า แต่สิ่งที่

เขาต้องการคอืพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยหรอืความรูท้ีจ่ะ

ช่วยพวกเขาได้.....ผมเคยท�างานท่ีมลูนิธิเก้ือฝัน

เด็ก มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากท�างาน

เพ่ือสังคม มันท�าให้เราเห็นสถานการณ์ปัญหา

ต่างๆ เราอาจไม่รู้จักเขา แต่มันท�าให้เราเห็นว่า 

ท�าไมมนัช่างเหมอืนประสบการณ์  ท่ีพ่อแม่ของ

เราเคยเจอ มันยังมีแบบนี้อยู่อีกเหรอ มันมี

ค�าถามในใจตั้งแต่เด็กว่า ถ้าเราพอมีก�าลังที่จะ

ท�า เราจะรออะไร เราจะรอวันที่เรารวยหรือวัน

ทีเ่ราพร้อม แต่มนัจะมวัีนนัน้ไหม วนัท่ีเราพร้อม  

แล้ววันนี้ล่ะ เราบอกว่าเราไม่พร้อม เราขาด

อะไร พอเรามาถามตวัเองเยอะๆ อย่างละเอยีด 

เราก็พบว่าเรามีทุกอย่าง เรามีอิสรภาพในการ

ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ เรามีความสุขที่มีพ่อแม่

ครอบครัว เรามีผืนดินอยู่อย่างสงบสุข ไอ้ที่

จ�าเป็นในชีวิตน่ันมันมีหมดแล้ว แล้วอะไรล่ะท่ี

เรารออยู่ มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องรอ หรือ

ต้องรอให้มเีงนิเป็นล้านๆ ต้องมบ้ีานใหญ่โตเพ่ือ

อวดคนอืน่ก่อน วนันีเ้รามกี�าลงั เรามคีวามรูส้กึ 

เรามคีวามฝัน ก็ต้องท�าวันนีแ้หละ ก็เลยเป็นจดุ

เริ่มต้น ผมเริ่มต้นจากการเรียนก่อน...ความฝัน

ของผมไม่ใช่แค่ในหมู่บ้าน อ�าเภอ จังหวัดหรือ

ประเทศ แต่มันคือทั่วทั้งโลก.....ที่บ้านผมได้รับ

การส่งเสริมการปลูกกาแฟอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก...

ผมจึงเข้าไปท�าตรงนี้ในหมู่บ้าน ในชุมชนด้วย 

ช่วยกันส่งเสริม เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของชุมชน

ดีขึ้น ซึ่งมันเป็นจุดที่สร้างให้คนในสังคมส่วน

ใหญ่เชื่อมั่นและยอมรับว่าคนเหล่าน้ีคือส่วน

หนึ่งของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมน้ี 

ท�าให้คนยอมรับในเรื่องสถานะได้

ปุจฉา : Brand อาข่า อ่ามา คอือะไร?
“อาข่า” คอื รากเหง้าของเรา ชือ่ชนเผ่า

ของเรา “อ่ามา” แปลว่าแม่ ถ้าดูในโลโก้นี่ เป็น

รูปคุณแม่ของลีเอง เรารู้สึกว่ามันส�าคัญนะ เรา

มาอยู่ท่ีน่ีเราไม่ได้แบ่งแยกว่าเรามาอยู่โดดๆ

เฉพาะแต่คนอาข่าอย่างเดยีว การทีเ่ราสือ่ค�าว่า 

“อาข่า อ่ามา” ออกมาเนี๊ยะอยากให้คนไทย

ทั้งหมดรู้สึกว่าความหลากหลายในประเทศน้ี

น่ะมันสวยงาม วันนี้ถ้าถามว่าคนไทยคืออะไร 

เราแทบจะตอบไม่ได้ว่าคือเอกลักษณ์อย่างใด

อย่างหน่ึง แต่ความเป็นคนไทยมันคือความ

หลากหลายที่หลอมรวมจนสวยงาม เพราะ

ฉะน้ันอาข่าก็คือส่วนหนึ่งในสังคมน้ี คือราก

เหง้าของเรา คือวิถีของเรา อ่ามา ก็คือคนท่ีมี

พระคุณของเรา และเรารู้สึกว่าเวลาท�า Brand 

ขึน้มาท�าไมเราใช้แต่ค�าภาษาองักฤษหรือภาษา

ต่างประเทศ ซึ่งฟังแล้วมันก็ไม่ได้สื่อถึงอะไรใน

ประเทศนี้เลย

ปุจฉา : คณุลีเข้าไปท�ากาแฟในชมุชน 
         ในหมู่บ้านด้วย?

ใช่ครับ...ท่ีหมู่บ้านเขาท�ากันอยู่แล้ว 

ท�าการเกษตรอยู่แล้ว..ไม่อยากให้เขามองว่าท่ี

เขาท�าอยู่มันคือปัญหา คือที่ผ่านมาเขาถูกเอา

เปรียบเยอะ เรารู้ปัญหานี้ดีเพราะเราก็เจอมา

กับตัวกับครอบครัวของเราเองด้วย วันหนึ่งเมื่อ

เรามีก�าลัง มีความรู้ ค�าถามคือเราอยากจะอยู่

นิ่งๆ อย่างน้ันหรือ แล้วเดินจากครอบครัวของ

เราไป ทิ้งปัญหาเหล่านี้ไว้ให้ชุมชนของเรา

หมู่บ้านของเราต้องเผชิญ

ปุจฉา : ทีท่�าอยูด้่วยนีเ่ฉพาะหมูบ้่าน 
         อาข่าหรือเปล่า?

ก็มหีลายชนเผ่านะ ทีเ่ราท�าด้วย เราไม่

ได้จ�ากัดเฉพาะอาข่า หลายคนอาจเข้าใจว่า    

'อาข่า อ่ามา' ท�างานกับอาข่าเท่านัน้ ความจรงิ

ไม่ใช่นะครับ เราตั้งใจท�ากับทุกคน

ปุจฉา : ท�างานกบัชมุชนกบัชาวบ้าน 
         มันมีผลดีอย่างไร?

แน่นอน อย่างแรกมันคือความฝันของ

เรา และเรามโีอกาสเปิดใจฟังคนอืน่มากข้ึน เรา

จะเจอว่า 20 ครอบครวัก็ม ี20 ปัญหา 20 ชมุชน 

ก็ม ี20 ปัญหาใหญ่ของชมุชน  เราได้เรียนรู้อะไร

หลายอย่าง และสิ่งที่เราได้เรียนรู้น่ีท�าให้เรา

มัน่ใจว่าสิง่ท่ีเราท�ามนัจะไปสูก่ารพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ไม่ใช่แค่ท�าเพราะเราอยากท�า

ปุจฉา : ตอนนี้เราท�าอะไรบ้างกับ
         ชุมชนตรงนี้?

สิ่งแรกก็คือการพัฒนาเร่ืองของความ 

-รู้ ถ้าอย่างในเรื่องกาแฟเราก็อยากให้มั่นใจ     

ว ่ากาแฟท่ีเราท�ามันมีกระบวนการท�าที่มี

มาตรฐาน มีคุณภาพไม่แพ้ท่ีไหน เราตั้งใจแต่

แรกว่าเราจะท�ากาแฟไทยให้มีคุณภาพที่ดีเป็น

ที่ยอมรับทั่วโลก เราท�ามาปีนี้เป็นปีที่ 7 เราเห็น

แล้วว่าส่วนหนึ่งเราก็ท�าได้ และส่วนท่ีสองคือ

การพัฒนาความรู้ของน้องๆ คนรุ่นใหม่ คือ....

น้องๆ ส่วนใหญ่ที่ท�างานกับเราก็คือน้องๆ จาก

ชุมชนที่เราท�างานด้วยกัน คือลูกหลานของคน

ที่ปลูกกาแฟให้เรา คนเหล่านี้วันหน่ึงเขาจะโต 

วันหนึ่งเขาจะกลับบ้าน วันหนึ่งมันจะไม่ใช่แค่

สองมือของผมที่ช่วยเหลือสังคม แต่มันจะเป็น

ร้อยเป็นพันที่เข้าไปช่วยเหลือสังคม ชุมชน..... 

มันก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ท่ีเราหว่านลงไปแล้วมัน
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ก็จะงอกออกมา อีกส่วนหน่ึงคือ การขยาย

ตลาดให้ชาวบ้าน วันแรกๆ ที่เราท�า เราขายได้

ประมาณ 2,000 กิโล  2,000 กิโลน่ีก็เหน่ือยมาก

ละ ท�ากันท้ังปี แต่วันนี้พอเรามีพ่อแม่พ่ีน้อง 

เพ่ือนๆ มาท�าด้วยกัน ไอ้ 2,000 กโิลนีก้ลายเป็น

ว่าเราท�ากันได้ไม่ถึงเดือน น่ีคือพลังของการ 

ร่วมมือ แล้วสิ่งท่ีเกิดข้ึนคืออะไร มันคือโอกาส

กระจายรายได้เหล่านี้ให้กับชุมชน จาก 2,000 

กิโลวันน้ัน วันน้ีกลายมาเป็น 30 กว่าตัน 

แน่นอนมันเป็นเรื่องของตลาด เป็นเรื่องของ 

รายได้ แน่นอนเราปฏเิสธไม่ได้ว่ารายได้ตรงน้ัน

มันจ�าเป็นกับครอบครัวที่พวกเราท�างานด้วย

มากๆ เราเห็นแล้วว่าถ้าเราท�างานแบบองค์กร

ในสมัยเก่าน่ี คือ.....ถ้าท�าเป็นลักษณะองค์กร

การกุศลอย่างเดียวน่ีมันไม่ได้ละ เพราะถ้าเรา

รอขอบริจาคจากคนอื่นอย่างเดียวน่ี เราจะไม่

ย่ังยืน เพราะฉะน้ันโมเดลท่ีเราสร้างขึ้นคือ เรา

จะท�าอย่างไรให้องค์กรของเรายืนอยู่ได้ด้วย

ตนเอง เงนิเดอืนท่ีเราจ่ายให้กับทุกคน ไม่จ�าเป็น

ต้องรอใคร เราสามารถสร้างขึ้นเองได้จากตรง

นี้ ก็เลยเป็นที่มาของโมเดลที่สร้างกิจการธุรกิจ

เพ่ือสงัคม นีม่นัคอืเป้าหมายท่ีเราจะสร้างอาชพี

ให้มัน่คง เมือ่ก่อนเราไม่เห็นว่าอาชพีแบบน้ีเป็น

หนึ่งในอาชีพที่เอาไปพูดกับใครๆ ได้ว่าเราท�า

อาชีพน้ีนะ แต่วันน้ีอาชีพน้ีกลายมาเป็นอาชีพ

จริงๆ ที่เราบอกว่า ฉันเป็นคนชงกาแฟนะ ฉัน

เป็นคนคั่วกาแฟนะ ฉันเป็นคนปลูกกาแฟนะ  

คนที่ เป ็นเกษตรกรก็มีความมั่นใจมากขึ้น   

อย่างสมัยก่อนน่ีคนไทยเองก็ชอบบอกว่าเป็น

เกษตรกรมันล�าบาก มันยาก ไม่ค่อยภูมิใจ แต่

ว่าสมัยนี้เราพยายามให้เห็นว่าเกษตรกรเป็น

หนึ่งในอาชีพที่น่าภูมิใจ

ปุจฉา : คนทั่วไปสนใจอะไรในความเป็น brand "อาข่า อ่ามา" ?
ข้อแรกคือเป็น brand ท่ีแปลกและแตกต่าง คนก็จะจดจ�า ความแตกต่างมันท�าให้มีเอกลักษณ์ ข้อที่สองคือ......อย่างในสมัยก่อนเราอาจ 

มองว่าการสร้าง brand ที่เป็นท้องถิ่นหรือว่าที่เป็นของพี่น้องชนเผ่า เราจะท�าในลักษณะที่ว่า....มันน่าสงสาร ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นการซ�้าเติมตัวเอง... 

แต่ผมมองว่าเราจะท�าอย่างไรล่ะ ในเมื่อเรามีอัตลักษณ์ เรามีคุณภาพของเรา ท�าไมเราไม่เอาคุณภาพและอัตลักษณ์เหล่านี้ออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ 

จากวันที่เขาเคยจ�าว่าพี่น้องชนเผ่าไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ มาวันหนึ่งเขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่พี่น้องชนเผ่าท�ามันเจ๋งมากเลยนะ มันมีคุณภาพไประดับโลก

ได้ มันเป็น world class มันคืออะไรที่ไม่ได้ท�าแบบชุ่ยๆ แต่ผ่านกระบวนการคิดค้น การ design ที่ดี สิ่งเหล่านี้คนรับรู้ได้

'อาข่า อ่ามา' ได้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดในงาน word coffee event ประเทศอังกฤษ และได้กลายเป็นกาแฟคุณภาพ 
1 ใน 21 แบรนด์จากทั่วโลก เป็นแบรนด์เดียวในเมืองไทยที่ได้รับการคัดเลือกโดยสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป เพื่อ
ใช้ในงานการชิมกาแฟนานาชาติประจ�ปี 2554 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The World Cup Tasters Championship 
2011, Maastricht, the Netherlands) 'อาข่า อ่ามา' จึงเป็นกาแฟที่ได้รับเลือกให้ใช้ในเวทีการชิมกาแฟนานาชาติ
ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนที่อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และออสเตรีย
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ปุจฉา : จุดเด่นของความเป็นชนเผ่า
         คืออะไร?

จุดเด ่น. . .ผมว ่ามันคือความเป ็น

ธรรมชาตินะ คือความเป็นชนเผ่า มันคือความ

เรียบง่าย มันคือธรรมชาติ มันคือการมอง      

โลกในแง่ดี การใช้ชีวิตท่ีไม่เบียดเบียน ไม่ไป         

เก็บเก่ียวมากเกินไป ไม่ไปท�าร้ายทรัพยากร 

ธรรมชาติมากเกินไปและยังรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ

ดังน้ันส�าหรับ “อาข่า อ่ามา” ค�าว่า   

“อาข่า” มันไม่จ�าเป็นต้องหมายถึงคนอาข่า

อย่างเดียว มันสามารถเป็นตัวแทนของสังคม 

เป็นตวัแทนของแนวคดิของการพัฒนา แนวคดิ

ของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติ มันเป็น

ตวัแทนของความย่ังยืน เป็นสญัลกัษณ์ของการ

ช่วยเหลือกัน อันน้ีมันเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากกว่า 

ที่จะบอกว่า ฉันมาจากชนเผ่าอาข่านะ มาจาก 

ชนเผ่าม้ง มาจากชนเผ่าไทยลื้อ .....มันไม่

จ�าเป็นอีกต่อไป

ปุจฉา : ภาพลักษณ์ของชนเผ่าได้
         เปลี่ยนไปอย่างไร?

มนัก็เปลีย่นไปนะ.....อย่างเมือ่ก่อนถ้า

พูดถึงชนเผ่า เขาก็จะคิดถึงเครื่องแต่งกายที่มี

ความแปลกแยก เขาคิดถึงประเพณีวัฒนธรรม

ทีม่คีวามแตกต่าง เขาคดิถึงชมุชนเลก็ๆ ทีอ่ยู่ใน

ชนบทห่างไกล นีค่อืทางกายภาพทีค่นมอง และ

เขาจะมองว่าเราขาดการศึกษา ขาดการพัฒนา 

น่าสงสาร คนส่วนใหญ่ก็จะตัดสินจากภาพ-

ลักษณ์ภายนอก ซึ่งสมัยก่อนเราก็ต้องยอมรับ

ว่ามันยากที่จะสื่อสารกับเขา เพราะภาษามันมี

ความแตกต่าง แต่ว่าสมัยนี้ลูกหลานพอได้มี

สังคมท่ีใหญ่ข้ึน มีการศึกษาท่ีดีขึ้น สามารถ

สือ่สารกับสงัคมภายนอกได้มากข้ึน  เราจะเหน็

ได้ว่าพ่ีน้องชนเผ่านั้นไม่ได้ด้อยกว่า ไม่ต้องรับ

ความสงสารอย่างที่คนอื่นๆ เขามอง ในขณะ

เดียวกันเรามีความเป็นเอกลักษณ์ที่ได้เปรียบ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา เรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

บางชนชาตนิีเ่ขาแทบจะไม่เหลอือะไรไว้แล้วนะ 

เพราะมันหายไปหมดแล้ว.....และการยอมรับ

ในสังคมสมัยปัจจุบันนี้ก็มากข้ึน เขารับรู้ได้ว่า

เราไม่ได้เป็นคนที่สามารถเอาเปรียบเมื่อไรก็ได้ 

เขารับรู้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีการศึกษา 

และเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้

แต่สิ่งท่ีผมอยากให้มอง คือว่า เราไม่

ควรไปยึดติดภาพลักษณ์ท่ีเป็นกายภาพ เช่น

ต้องใส่เสื้อผ้าท่ีเป็นชนเผ่าตลอดเวลา ต้องพูด

ภาษาของตัวเองอยู่ตลอดเวลา หรือว่าต้องใช้

วิถีชีวิตแบบเดิมๆ เราสามารถเป็นคนสอง

วัฒนธรรมหรอืคนหลากหลายวัฒนธรรมได้แล้ว 

และสิ่งเหล่านี้มันจะท�าให้คนชนเผ่าได้เปรียบ

มากย่ิงขึ้น วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมมันด้ินได้     

มันมีชีวิตของมัน อย่าไปท�าให้มันตาย อย่าไป 

freeze ให้มันอยู่แบบนั้น

ปุจฉา : ส�าหรับตัวของพี่น้องชนเผ่า
      เองมองภาพลักษณ์ของตัวเอง 
      เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

เขารู้สึกว่าเขามีพ้ืนท่ี ไม่ใช่พ้ืนที่ทาง

กายภาพนะ มันคือพ้ืนที่ทางความรู้สึก พ้ืนท่ี

ทางความคิด เขารู ้สึกภูมิใจในสิ่งท่ีเขาท�า

มากข้ึน เพราะว่าเริ่มมีคนเห็นแล้ว ย่ิงเขาเห็น

ความวุ่นวายความเดือดร้อนของคนหมู่มาก

ในหลายๆ ท่ี มันท�าให้เขารู้สึกว่าไอ้ความเป็น

ธรรมชาติของเขานี่ มันคือที่สุดของการพัฒนา

แล้ว มันมีความสุข มันพอดีต่อชีวิตของพวก  

เขา พ่ีน้องชนเผ่าเรามีความสุขกับความเป็น

ธรรมชาติที่เล็กๆ น้อยๆ ได้ดี 

ปุจฉา : ปัจจุบนัมแีนวโน้มการน�าเอา
     อัตลักษณ์ของชนเผ่ามาท�าเป็น 
      Brand หรือสินค้ามากขึ้นไหม?
     อย่างไร?

ผมเห็นว่ามันเยอะขึ้น ไม่ใช่แค่ในบ้าน

เรา หรอืในประเทศเรานะ สิง่ท่ีมนัเกิดขึน้คอื พอ

มนุษย์พัฒนาข้ึนถึงจุดหน่ึงเราจะโหยหาความ

เป็นอดีต ความเป็นพ้ืนฐานของธรรมชาติ เขา

ก็อยากเจออะไรที่มันเป็นธรรมดาสามัญ 

ปุจฉา : อะไรคอืส่ิงทีท่�าให้ "อาข่า อ่ามา" 
         ประสบผลส�าเรจ็?

ผมคิดว ่าเป ็นเร่ืองของความตั้งใจ 

คอื.....มนัมาพร้อมกับความหลงใหล แล้วก็ต้อง

ลงมอืท�า ไม่ใช่แค่เพ้อฝัน  มคีวามทะเยอทะยาน 

ต้องฝึกฝน เรียนรู้ เปิดใจกว้างกับสิ่งใหม่ๆ 

พร้อมที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ 
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ปุจฉา : ฝากอะไรถงึพีน้่องชนเผ่าหรอืใคร
   กต็ามทีอ่ยากจะท�าBrand ของตวัเอง

ส�าหรับคนท่ีมีความฝัน ขอให้ศึกษาให้ละเอียด 

ศกึษาข้อมลูให้ด ีเพราะในเรือ่งการสร้าง Brand น่ี เราจะ

ใช้ความรูส้กึตดัสนิอย่างเดยีวมนัไม่ได้ เราต้องใช้ความรู้ 

ต้องใช้ Logic ที่ดี ผมเห็นหลายคนบอกว่า....โอ้ ฉันรัก

ตรงน้ีมากเลย...แต่เขาไม่วางแผนอะไรเลย กระโจนลงไป

ท�า สุดท้ายก็ต้องผิดหวัง แล้วเขาก็ไปบอกน้องๆ ลูกๆ    

ต่อไปว่า ไม่ต้องไปท�านะ มันท�าไม่ได้หรอก (หัวเราะ)    

มันไม่ประสบความส�าเร็จ แต่ลืมไปว่าตัวเองไม่ได้

วางแผนที่ดี ไม่ได้เรียนรู้อย่างละเอียด ผมอยากจะฝาก

ว่า ถ้าคุณจะท�าอะไรเนี๊ยะ คุณต้องยอม...ยอมที่จะต้อง

เรียนรู้ ยอมท่ีจะต้องฝึกฝน ยอมที่จะวางแผนให้ดีๆ เอา

เข้าจรงิๆ เราไม่มต้ีนทนุอะไรมากมาย คนอืน่อาจมโีอกาส

ผิดได้สองสามครั้ง แต่เราอาจผิดได้แค่ครั้งเดียวก็ได้

ข้อต่อมาคือต้องอดทน การสร้าง Brand ไม่ได้

สร้างภายในวันสองวัน ไม่ใช่ว่าเปิดวันนี้พรุ่งนี้เกิดเลย นี่

มนัเป็นไปไม่ได้ อดทนแล้วก็ยังไม่พอ เราต้องกระตอืรอืร้น 

ไม่ใช่เป็นคนที่รอ....รอคนอื่นมาให้...รอโอกาสจากคน

อืน่.....แล้วกบ็อกว่าไม่มโีอกาส  ท้ังๆ ท่ีตนเองก็ไม่ออกไป

หาโอกาส  อันนี้ต้องระวัง อย่าไปใช้ค�าว่ารอโอกาสเยอะ 

เพราะว่าถ้าใช้ค�าว่ารอโอกาสบ่อยๆ มนัไม่ได้ท�าให้คนอืน่

มองว่าเป็นเรื่องที่ดี  นอกจากนั้นมันยังท�าให้ตัวเองเสียก�าลังใจด้วย.....อย่างการวางแผนเราไม่ต้องใช้เงินสักบาท ความอดทน

มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเอง และเช่นกัน เราต้องออกไปเรียนรู้ ออกไปหาโอกาส ไม่ใช่ให้โอกาสมาหาเรา เพราะมันยากมากแทบจะ

เป็นไปไม่ได้ท่ีโอกาสจะเข้ามาหาเราเอง และสุดท้ายต้องดูว่าสิ่งที่เราท�าสร้างผลกระทบอย่างไร ต่อใครบ้าง ถ้ามันดีแค่ตัวเอง

แต่ว่ามันไปเบียดเบียนผู้อ่ืนหมดเลย ท้ังธรรมชาติ สภาพแวดล้อม สังคม อย่างน้ีก็ไม่ควรจะท�า เพราะวันหนึ่งเราจะอยู่ไม่ได้

เพราะแรงต้านหรือว่าความรู้สึกท่ีไม่ดี สิ่งเหล่าน้ีมันจะหลอกหลอนเราจนเราไม่มีพลังที่จะท�ามันต่อไป ท่ีส�าคัญอย่าไปดูถูก     

ตวัเอง ไอ้ท่ีคนอืน่ดถููกตวัเราก็ว่าแย่อยู่แล้ว การดถููกตวัเองเป็นสิง่ทีแ่ย่กว่า เชือ่ผมเถอะการสร้าง Brand น่ีคดิว่ามนัยากใช่ไหม 

แต่การท�าให้ Brand ให้มันอยู่ได้นี่ ยากยิ่งกว่าอีก
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เล่า เรื่อง เรา
เรื่อง/ภาพ : สุพจน์ หลี่จา

แสงแดดยามบ่ายวนันีไ้ม่ร้อนแรงเหมอืนทกุวันทีผ่่านมา ท้องฟ้า

ขุน่มวัดคูล้ายกับว่าฝนจะตกในไม่ช้านี.้.....จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีฝนจะตก

ก็นี่มันฤดูหนาว…จิตใจคนพลอยหม่นหมองตามท้องฟ้าที่ขุ่นมัวไปด้วย

บ้านจะบูสี… ชาวบ้านก�าลังเดินไปยังกระท่อมเล็กๆ หลังหนึ่งที่

ท้ายหมู่บ้าน หลังจากที่จะก่า มูเซอ ผู้น�าหมู่บ้านได้ตะโกนเรียกชาวบ้าน

ให้มาดูศพของ พ่อเฒ่าจะแต๊ะ ที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา หลังจากเจ็บป่วย

มาเป็นเวลานาน

ในปีนี้พ่อเฒ่าจะแต๊ะ อายุราวๆ 100 ปีแล้ว จากค�าบอกเล่าของ

ชาวบ้านและจากตวัพ่อเฒ่าเอง บ้านของพ่อเฒ่าซึง่เป็นกระท่อมหลังเลก็ๆ

ทีอ่าศัยอยู่ได้เพียงสองคน เป็นทีส่�าหรบัพักพิงอาศยัคุม้แดดคุม้ฝน ซึง่ชาว

บ้านได้ช่วยกันสร้างให้นั้น บัดนี้เต็มไปด้วยผู้คน ทั้งภายในกระท่อมและ

รอบๆ กระท่อม บางคนร้องไห้ หลายคนจับกลุ่มพูดคุยถึงการจากไปของ

พ่อเฒ่าจะแต๊ะ ที่น�าความโศกเศร้ามาให้ชาวบ้านจะบูสีเป็นอย่างมาก

พ่อเฒ่าเป็นผูอ้าวโุสของหมูบ้่านทีช่าวบ้านให้ความเคารพนับถือ 

เป็นช่างฝีมือในการจักสานและเป็นผู ้น�าในการถ่ายทอดวัฒนธรรม

ประเพณีของชาวลาหูใ่ห้แก่ลกูหลานตลอดมา ชือ่ "จะแต๊ะ" เป็นชือ่ทีทุ่ก

คนใช้เรียกพ่อเฒ่า ซึ่งพ่อเฒ่าก็เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปบนดอยแห่งน้ี 

เพราะพ่อเฒ่าไม่นิยมใส่เสื้อ มีเพียงกางเกงตัวเดียว คนทั่วไปจึงเรียกพ่อ

เฒ่าว่า "จะแต๊ะ" ซึ่งมีความหมายอีกนัยหน่ึงคือคนไม่ใส่เสื้อนั่นเอง ชื่อ

เดมิของพ่อเฒ่าคือ นายจะทอ มเูซอร์ แต่ในช่วง 2-3 ปีนีพ่้อเฒ่าหันมาใส่

เสือ้เพราะสขุภาพย�า่แย่ หมอให้พ่อเฒ่าใส่เสือ้เพ่ือรักษาความอบอุน่ของ

ร่างกาย ถึงกระนั้นก็ตามพ่อเฒ่าก็ยังไม่นิยมติดกระดุม เสื้อจะเปิดอกไว้

ตลอดเวลา

ทุกครั้งเมื่อพบกับพ่อเฒ่าผมเองก็มักจะเตือนให้ติดกระดุมเสื้อ

อยู่เสมอๆ พ่อเฒ่าก็จะหัวเราะแล้วบอกว่า...เฮาบ่ม่วนนะครู…(ไม่สนุก 

ไม่ชอบ) และเมื่อผมแวะไปเย่ียมพ่อเฒ่าท่ีกระท่อม พ่อเฒ่าก�าลังป่วย

หนัก นอนซมอยู่ข้างเตาไฟที่ก่อไฟไว้เพื่อให้ความอบอุ่น..ลูกชายของพ่อ

เฒ่าก�าลงัจกัสานกระด้งอยู่ข้างๆ เป็นลกูเลีย้งติดมากับภรรยาคนแรกของ

พ่อเฒ่าซึง่เสยีชวิีตไปแล้ว ชาวบ้านทีพ่าไปบอกพ่อเฒ่าว่าผมมาเย่ียม....

พ่อเฒ่าพยายามจะลุกข้ึนจากที่นอนที่ดูเก่าๆ นั้น… ผมบอกพ่อเฒ่าว่า

นอนเถอะ ไม่ต้องลกุข้ึนหรอก...พ่อเฒ่าบอกว่ามองไม่เหน็แล้วแต่จ�าเสยีง

ได้… ครูจะแฮใช่ไหม?… คนที่พาไปจึงบอกว่าใช่… ผมเลยรีบถามพ่อ

เฒ่าเชิงให้ก�าลังใจด้วยภาษาลาหู่ว่า พ่อเฒ่าสบายดีนะ… ไม่เป็นอะไร

มากหรอกนะ เดี๋ยว 2–3 วันก็หายแล้ว…

เวลาพูดผมต้องพูดเสียงดัง เพราะพ่อเฒ่าหูไม่ค่อยดีแล้ว จึง

ท�าให้กระท่อมน้อยๆ ของพ่อเฒ่าเริ่มมีคนเพิ่มมากขึ้น พวกเขามาฟังผม

พูดกับพ่อเฒ่า…พ่อเฒ่ากินข้าวหรือยัง… ผมถามพ่อเฒ่าอีกครั้ง… ไม่

อร่อย… กินอะไรก็ไม่อร่อย  พ่อเฒ่าตอบผมพร้อมกับบอกว่าอยากกินเนือ้

ไก่ต้ม... ผมหันไปบอกลูกชายพ่อเฒ่าให้รีบไปหาไก่มาต้มให้พ่อเฒ่ากิน  

พร้อมกับหยิบเงินจากกระเป๋าให้… หลังจากน้ันลูกชายพ่อเฒ่าไปท�าไก่

มาต้มให้กิน แต่ว่าพ่อเฒ่าไม่สามารถเคีย้วได้แล้ว จงึใช้วิธีดืม่น�า้แกงแทน  

ก่อนกลบัวันนีผ้มหยิบขนมให้พ่อเฒ่าอกี 2 ห่อ  และบอกว่าให้พ่อเฒ่ากิน

ตอนหิว…และก�าชับผู้น�าหมู่บ้านและคนอื่นๆ ว่าให้ช่วยกันดูแลพ่อเฒ่า

ให้ดี… ผมภาวนาให้พ่อเฒ่าหายป่วยเร็วๆ  และกะว่าจะขึ้นไปคุยกับพ่อ

เฒ่าอีกครั้ง เพ่ือให้พ่อเฒ่าเล่าเรื่องราวต่างๆของดอยแม่สะลองและลุ่ม

น�้าแม่จันในอดีตให้ฟัง ผมชอบฟังเรื่องราวต่างๆ ท่ีพ่อเฒ่าเล่า และดู

เหมือนพ่อเฒ่าเองก็จะดีใจมากเวลาที่มีคนฟังเรื่องท่ีแกเล่า พ่อเฒ่าเล่า

เร่ืองได้สนุกมาก หัวเราะไปเล่าไปตามประสาคนแก่และคุยอย่างตรงไป

ตรงมา ไม่มพิีษภยักับใคร…หลงักลบัจากหมูบ้่านจะบสู ี ผมคยุกับภรรยา

ว่าถ้าได้ขึ้นดอยอีกเมื่อไหร่  ผมจะไปหาพ่อเฒ่าเพ่ือบันทึกเสียง ให้พ่อ

เฒ่าเล่าเร่ืองชีวิตของชาวเขาในเขตดอยแม่สลองและลุ่มน�้าแม่จันให้ฟัง 

พ่อเฒ่าเป็นผู้อาวุโสคนเดียวในเขตนี้ที่รู้เรื่องราวความเป็นมาของผู้คน

และประวตัศิาสตร์ในเขตน้ี....ความจรงิแล้วผมก็บนัทกึเร่ืองราวต่างๆ จาก

พ่อเฒ่าไว้บ้างแล้ว แต่ไม่หมด  เพราะพ่อเฒ่ามเีรือ่งเล่ามากมายเหลอืเกิน

และแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจมาก

พ่อเฒ่าจะแต๊ะ
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ผมบอกภรรยาว่าผมจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อเฒ่านะ เอาไว้

ให้คนรุ่นหลังอ่าน…ตอนนี้พ่อเฒ่ามีอายุมากและไม่สบายอยู่ด้วย เดี๋ยว

พ่อเฒ่าจะจากไปเสียก่อน…ภรรยาเตือนผมอย่างเข้าใจเพราะรู้ว่าผม

ชอบพอและคุน้เคยกับพ่อเฒ่าคนนีเ้ป็นอย่างด.ี......แต่โอกาสผมไม่มแีล้ว 

ผมไม่ได้ท�าอย่างที่หวังไว้… ผมกลับไปท�างานปกติหลังจากหยุดพัก      

สิ้นปี......ผมไม่มีโอกาสแล้วอย่างที่ตั้งใจไว้

ผมได้แต่ทบทวนค�าบอกเล่าของพ่อเฒ่าจะแต๊ะที่เคยเล่าให้ฟัง

ทกุครัง้ท่ีพบเจอกันก่อนท่ีพ่อเฒ่าจะตายจาก พ่อเฒ่าเคยเล่าให้ผมฟังว่า

ในสมัยก่อนนั้น บริเวณแถวดอยแม่สลองปัจจุบันมีคนอยู่ไม่เยอะ มีไม่กี่

หมูบ้่าน มแีค่เผ่าลซีแูละลาหูเ่ท่านัน้ แต่เดีย๋วนีค้นอยู่เยอะแยะไม่รูม้าจาก

ไหนกัน พ่อเฒ่าเติบโตในบริเวณน้ี  จึงรู้ความเป็นไปของพ้ืนที่บริเวณนี้

เป็นอย่างดี อากาศหนาว…ป่าเยอะ ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่วทั้งดอย…

แม่น�้าก็ใส…สามารถมองเห็นตัวปลาท่ีแหวกว่ายอยู่ในน�้าได้ดี ปลาตัว

ใหญ่ๆ เท่าล�าแขน บางตัวก็ใหญ่เท่าๆ กับต้นขาของคนเรานี่แหละ คน

หากินได้ไม่หมด สัตว์ป่าก็เยอะ…เมื่อก่อนมีช้างด้วยนะ มีกวางป่า หมี 

เสือ เก้ง หมูป่า และสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกมากมาย คนยิงกินกันไม่หมด

หรอก แล้วท�าไมเดี๋ยวน้ีไม่มีล่ะพ่อเฒ่า ผมถามพ่อเฒ่าขณะที่ใจก็

จินตนาการถึงภาพอดีตไปด้วย…มันหมดไปแล้วครู คนเยอะข้ึน เดี๋ยวนี้

คนจิตใจไมด่ี…ไม่ดยีังไงพ่อเฒ่า? ผมสงสัย ก็เมื่อก่อนนะ คนเราอยูพ่อดี

กินพอดมีอีะไรก็แบ่งกัน หาปลา  ยิงสตัว์ได้ก็แบ่งกันและหากินเฉพาะพอ

กินในครอบครัวเท่านั้น ท�าไร่ก็พอดีกินไม่ท�าเพ่ือขาย…แต่เดี๋ยวนี้คนกิน

เยอะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอ…ท�าไร่ก็ท�าเยอะเอาไว้ขาย ป่าถึงหมดไปไงครู  

ป่านะบางปีก็เห็นคนเมืองเอารถมาขนไปเยอะแยะ มีคนมาตัดป่าเยอะ

เขาบอกว่าขออนุญาตถูกต้องแล้ว ไม่มีความผิด ไม่มีใครจับ…เวลาหา

ปลานะ เมื่อก่อนเราก็ใช้มือจับกันหรือไม่ก็เอาไม้ไผ่มาสานต่อๆ กันแล้ว

ก้ันไว้ในบริเวณที่มีปลาเยอะ แล้วคนก็ลงไปจับกัน จะจับได้เฉพาะปลา

ใหญ่ๆ ปลาเล็กๆ ก็ปล่อยไปให้มันโต แล้วค่อยมาจับใหม่ ท�ากันอย่างนี้

ไม่มียาเบื่อ ไม่มีระเบิด ไม่มีไฟฟ้าช็อตเหมือนคนสมัยนี้

พ่อเฒ่าเล่าต่อไปเรื่อยๆ สลับกับเล่าเรื่องหมู่บ้านบ้าง เมื่อก่อน

บรเิวณแถวนีม้หีมูบ้่านจะบสูบ้ีานเดยีว หมูบ้่านอืน่ก็ย้ายไปย้ายมา อยู่ไม่

แน่นอน ส่วนแถวข้างล่างก็มีบ้านปางสา แถวอ�าเภอแม่จันก็มีคนเมือง

อาศัยอยู่แค่ 30 กว่าหลังคาเรือน และมีร้านขายของไม่ก่ีร้าน ขายเกลือ 

มดี จอบ เสือ้ผ้า ท่ีจ�าเป็นเท่านัน้ พ่อเฒ่ายังไปปางสาบ่อยๆ เลย ไปท�าไม

เหรอ? ผมถามพ่อเฒ่า…ก็ไปพูดคยุกับคนลซีไูง เวลาไปแม่จนัก็แวะนอน

บ้านปางสาด้วย 

สมัยก่อนเวลาพ่อเฒ่าไปอ�าเภอแม่จันไปซื้ออะไรหรือ? ก็ซื้อมีด 

จอบ เกลอื และผ้าบางอย่าง แล้วมาเย็บเป็นเสือ้เองท่ีบ้าน มดีต้องซือ้หรอื

ผมถามอย่างสงสัย…ไม่ซื้อ แต่เราจะซื้อเฉพาะเหล็ก แล้วเอามาให้ช่างตี

เหลก็ในหมูบ้่านตเีป็นมดี จอบ เสยีม และอปุกรณ์การเกษตร ของทีจ่�าเป็น

ที่สุดคือ เกลือ เพราะเฮาท�าเกลือไม่เป็นครู ถ้าคนเราไม่ได้กินเกลือนะ    

ล�าตวัจะออกขนแล้วกลายเป็นลงินะ จรงิหรอื? พ่อเฒ่า …จรงิซี…่พ่อเฒ่า

บอกอย่างขึงขังจริงจัง  

เวลาไปตลาดแม่จนัจะต้องเดนิทางก่ีวันล่ะ? ผมถามต่อ 2 - 3 วนั 

แล้วแต่ว่าของท่ีเราขนลงไปขายมีเยอะไหม ของไม่เยอะก็แค่คืนสองคืน 

แต่ถ้าเอาของไปเยอะและซือ้ของกลบัมาเยอะก็จะเป็น 2 คนื 3 วนั… แล้ว

นอนท่ีไหนละพ่อเฒ่า? คืนแรกก็จะนอนที่บ้านปางสา บางทีก็นอนข้าง

ทางในป่าใกล้ๆ หมู่บ้านปางสา ส่วนคืนท่ีสองก็จะนอนแถวโป่งน�้าร้อน 

การนอนในป่าข้างทางพวกเฮาก็จะท�าเพิงเลก็ๆ ไว้ มงุด้วยใบตองแล้วก่อ

ไฟเพื่อความอบอุ่น ถ้าไม่ก่อไฟจะหนาวมากนะครู

พ่อเฒ่าไม่กลัวเหรอเวลานอนในป่าอย่างน้ัน? ไม่กลัวหรอก

เพราะว่าจะมคีนเดนิทางไปมาเรือ่ยๆ ชดุหนึง่ไปก็อกีชดุหนึง่มา เป็นอย่าง

นีต้ลอด โดยเฉพาะเวลาใกล้ปีใหม่ ขอนไม้ทีจ่ดุไฟก็จะไหม้อยู่ตลอดเวลา

คนผ่านไปกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าไฟก็ยังไม่มอดดับ มีคนคอยเพิ่มเชื้อเพลิงให้

ลุกไหม้อยู่ตลอดเวลา ไม่ขาดหาย…

พ่อเฒ่าบอกผม…ครูรู้ไหม? เมื่อก่อนบ้านชาวลาหู่นะมีผู้น�าอยู่

สามคนคือ ปู่จอง(ผู้น�าหมู่บ้าน) ดูแลด้านการปกครอง คนต่อมาคือ ตูบู 

(ผู้น�าศาสนา) ดูแลด้านพิธีกรรม ประเพณี และคนสุดท้ายคือ สาส่อ(ช่าง

ตีเหล็ก) ดูแลด้านการตีเหล็กมีด จอบ เสียมให้คนในหมู่บ้าน มันส�าคัญ

อย่างไรพ่อเฒ่า? แล้วคนอื่นท�าไม่เป็นหรือ? เป็นสิ...แต่สามคนนี้จะเป็น

คนเก่งท่ีสุดที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ อย่างผู ้น�าต้องเป็นคน

ยุติธรรมมีคุณธรรมที่สุด ผู้น�าตูบูก็ต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องพิธีกรรมประเพณี     

มีศีลธรรม ส่วนช่างตีเหล็กก็ต้องมีฝีมือดี เพราะมีด จอบ เสียม ของชาว

บ้านทกุคนได้มาจากช่างตเีหลก็คนนี ้ เวลามเีรือ่งราวในหมูบ้่าน ผูน้�าสาม

คนน้ีก็จะเป็นคนพิจารณาตัดสิน หมู่บ้านชาวลาหู่จึงสงบ ทุกคนเชื่อฟัง

ผูน้�าสามคนน้ี ในแต่ละปีชาวบ้านก็จะรวมแรงกันไปช่วยงานในไร่ของผูน้�า

ทั้งสามเป็นเวลา 2 วัน แล้วแต่งานจะมากน้อย ในช่วงวันที่ชาวบ้านมา

ช่วยงานผูน้�าก็จะฆ่าหมเูลีย้งเป็นการขอบคุณและเป็นการท�าบญุด้วย เมือ่

ก่อนชาวลาหูไ่ม่ได้คดิถึงเงนิเป็นหลกั ทุกคนคดิถึงแต่บญุคณุความดงีาม

ที่ควรมีให้ต่อกัน

พ่อเฒ่าหยุดถอนหายใจก่อนจะเล่าต่อไปว่า เมื่อก่อนเฮาอยู่สุข

สบาย เดี๋ยวนี้คนเห็นแก่ตัว ไม่ค่อยท�าบุญกันไม่รู้ท�าไม อย่างเฮานะครู มี

แค่นี ้มบ้ีาน  มข้ีาวกินก็พอแล้ว ผมหนัไปมองภายในบ้านของพ่อเฒ่า ฝา

บ้านผุๆ  สานจากไม้ไผ่สบัเป็นแผ่นๆ สานสลบักัน เก่ามากแล้วดจูากสดี�า

คล�า้จากการถูกควันไฟ ไม่มอีะไรมากไปกว่าความจ�าเป็นเลย มถ้ีวยชาม 

2-3 ใบ หม้อ 2 ใบ ผ้าห่ม 3-4 ผืน แล้วก็เสื้อผ้าอีก 2-3 ผืน แขวนอยู่ข้าง

ฝา มีมีดส�าหรับใช้ในครัวเรือนและเอาไว้ตัดไม้ไผ่มาจักตอกเพ่ือสาน

กระด้ง พ่อเฒ่ามีแค่นี้จริงๆ ชีวิตพ่อเฒ่าจึงไม่มีการท�าลายต่อคน ต่อ       
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สิ่งแวดล้อม ผมคิดอยู่ในใจ เมื่อปีที่แล้วผมได้พาคณะไปนอนบ้านจะบูสี 

มผีูร่้วมคณะคนหนึง่ทีพ่อเอาของออกจากกระเป๋าสมัภาระของตวัเองแล้ว

ตกใจ บอกแก่คณะทีม่าด้วยกันว่า พวกเรานะท่ีมาศกึษาวถีิธรรมท้ังหมด

เนี่ย ไม่ทราบว่าเข้าใจในธรรมและชีวิตของตัวเองแค่ไหน ตัวอย่างของที่

พวกเราใช้ช่างดูฟุ่มเฟือยเหลือเกิน ดูอย่างเรื่องเสื้อผ้าท่ีพวกเราเอามาซิ

ของแต่ละคนเวลาเอาออกมาแล้ว ดูซิ ชาวบ้าน 3 ครอบครัวใช้ได้อย่าง

สบายเลย มีหลายคนที่มาด้วยกล่าวเสริมว่า จริง จริงๆ ด้วย

มีอยู่วันหนึ่งผมถามว่า พ่อเฒ่าๆ พ่อเฒ่ามีบัตรไหม? มีก่าครู…

พ่อเฒ่าตอบด้วยเสียงแหบแห้ง พร้อมกับแกะสายเชือกที่มัดไว้ตรงเอว  

ผมชกัไม่แน่ใจว่าพ่อเฒ่าก�าลงัจะท�าอะไรให้ผมด ูจงึถามไปว่าพ่อเฒ่าท�า

อะไรครับ? เฮาจะเอาบัตรให้ครูผ่อ..ก่า เอ้า! พ่อเฒ่าเก็บบัตรไว้ตรงน้ัน

หรอื? เอ้อ…เฮาเก็บไว้ตรงน้ี กลวัหาย  ผมเหน็พ่อเฒ่าแกะถุงผ้าทีม่ดัด้วย

เชือกออกมาทีละชั้นๆ ห่อไว้หลายชั้นมาก ผมรุกถามต่อ ท�าไมท�าอย่าง

นั้นล่ะพ่อเฒ่า? เฮากลัวเปียกน�้านะครู เป็นบัตรสีฟ้ามีรูปพ่อเฒ่าติดอยู่ 

ย้ิมนิดๆ แล้วก็ทะเบียนส�ารวจบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงท่ีพับไปพับมาเหลือแค่

เท่าฝ่ามือ พ่อเฒ่าก็เล่าต่ออย่างภูมิใจว่า เดือนที่แล้วชาวบ้านไปท�าบัตร

ที่อ�าเภอและต้องให้คนที่รู้เห็นการเกิดของชาวบ้านมาเป็นผู้รับรอง เฮาก็

ไปที่อ�าเภอ รับรองให้ทุกคนเลยครู เอ้าท�าไมละ? ผมสงสัย ก็เฮาเห็นลูก

หลานชาวบ้านที่น่ีเกิดทุกคนเลย ชาวบ้านอยู่ที่บ้านจะบูสีนี้มานานทาง

อ�าเภอก็ท�าให้ทุกคนเลย ชาวบ้านได้ถ่ายบัตรหมดแล้ว ตอนน้ีได้รับสี

เหลอืง อกีไม่นานก็ได้บตัรจรงิ เฮาดใีจท่ีชาวบ้านจะได้บตัรนะคร ูพ่อเฒ่า

จะเอาบัตรไปท�าไมแก่แล้ว เอาซิครู เฮาอยู่ประเทศไทย เฮาเป็นคนไทย

และเฮาก้อฮักในหลวงของเฮานะครู เพราะในหลวง เฮาถึงได้อยู ่

ประเทศไทยและอยู่อย่างสบายจนถึงทุกวันนี้.

เขียน : อรุณธตี รอย  
แปล : สดใส
ได้รับรางวัล Booker Prize ปี 2003 * 

โดยแทบไม่รู้ตัว ภาพ เสียง อาจรวมถึงสัญญาณของกล่ินและรส จะผุดขึ้นในหัวขณะอ่านหนังสือเล่มนี้      
เรื่องราวเล็กๆ ที่ฉายภาพชีวิตหลากหลายแง่มุมจะถูกประกอบรวมทีละเล็กละน้อย จนเกิดเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่
กว้างใหญ่ ซับซ้อน บรรจุทั้งอดีต ความเปลี่ยนแปลง วิธีคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในโลกของอินเดียสมัยใหม่ ซึ่งหลุด
พ้นจากการเป็นประเทศใต้อาณานิคมของอังกฤษ ยุคหลังอาณานิคมจะท�ให้พวกเขาหลุดพ้นได้จริงหรือ? 

การคืนกลับสู่ครอบครัวชนชั้นสูงของหญิงคนหนึ่ง ซึ่งได้กลายเป็น “หญิงผู้หย่าร้าง” พร้อมกับลูกชายและ
ลกูสาวฝาแฝด ชายผูจ้ากโลกตะวนัตกเพือ่กลับคนืสู่มาตภุมูใินฐานะของผูป้กครองบ้าน หญงิสูงวยัทีย่ดึมัน่ในชาตกิ�เนดิ
และเชื่อว่าคนบางวรรณะมีกลิ่นเฉพาะของตนเอง ใครบางคนที่จ�ได้ดีว่าต้องคลานถอยหลังพร้อมกับลากไม้กวาดเพื่อ
กวาดรอยเท้าของตนเอง และชายผู้หนึ่งซึ่งก้าวข้ามเงื่อนไขทั้งหมดทั้งมวลด้วยรู้สึกของความเป็นมนุษย์ 

ท่ามกลางการใฝ่หาความเท่าเทยีม ความทนัสมยัและโลกใหม่ แต่ในความเป็นจรงิโลกทีห่่อหุม้ด้วยระบบวรรณะ 
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่ิงที่มนุษย์กระท�ต่อกันกลับขัดแย้ง เสมือนดินแดนอาณานิคมได้ครอบคลุมทั้งอดีต ปัจจุบัน 
และอาจยาวไกลไปถึงอนาคต

ด้วยการเล่าเรือ่งทีท่รงพลงัและภาษาทีง่ดงาม ลุม่ลกึ ของอรณุธต ีรอย หนงัสอืเล่มนีจ้ะทะลทุะลวงไปในจิตใจ 
จนเราไม่อาจลืมเลือนและละเลยได้
* Booker Prize เป็นรางวัลที่มอบให้เรื่องแต่งร่วมสมัยที่เป็นภาษาอังกฤษ จากนักเขียนจากกลุ่มประเทศในกลุ่มเครือจักรภพอังกฤษ
  หรืออดีตอาณานิคมของอังกฤษ)

เทพเจ้าแห่งสิ่งเล็กๆ  
(The God of Small Things) 

ก�กบัและเขยีนบท : Anthony Chen
รางวัล Golden Camera จาก
เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
ฉาย เดือนตุลาคม 2013

แม้ว่าอิโล อิโล จะกลายเป็นหนัง
เก่าด้วยผ่านมาหลายปี แต่หนังจาก
สิงคโปร์เรื่องนี้ก็ยังไม่ล้าสมัย เพราะ
สถานการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญ     
ดูเหมือนก�ลังจะหมุนย้อนกลับมา
อีกครั้ง

"อิโล อิโล" คือชื่อของจังหวัด
หนึ่งในหมู่เกาะตอนกลางของประเทศ

ฟิลิปปินส์ พื้นท่ีซึ่งคนส่วนใหญ่เดินทางออกไปท�งานต่างประเทศ เพ่ือให้พ้นจาก
ภาวะความยากจนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น “เทเรซ่า” ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมา
ท�งานเป็นแม่บ้านในสิงค์โปร์ เธอต้องฝากลูกน้อยให้ครอบครัวดูแล งานแม่บ้าน
ที่เธอรับจ้างครอบครัวลิม ท�ให้เธอต้องกินอยู่กับพวกเขาในอพาตเม้นท์และรับ
ภาระดูแล“เจียเล่อ”ลูกชายผู้เอาแต่ใจ ขณะที่แม่ของเขาก�ลังตั้งท้องแก่ คุณผู้
หญิงและคุณผู้ชายของบ้านต่างยุ่งอยู่กับการท�งานที่นับวันมีแต่คนถูกเลิกจ้าง
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะภาวะเศรษกิจที่ย�่าแย่หรือที่บ้านเราเรียกว่า “วิกฤติต้มย�กุ้ง” 
ท่ามกลางความกดดันและตึงเครียด พ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องปิดบังบาง
อย่างไว้ เด็กนิสัยเสียอย่างเจียเล่อกลับใกล้ชิดสนิทสนมกับแม่บ้าน จนผู้เป็นแม่
รู้สึกถึงการถูกแทนที่และความรักที่ก�ลังจะสูญเสียไป

หนงับอกเล่าชวีติสามญัของครอบครวัชนชัน้กลางครอบครัวนีด้้วยท่าทง่ีายๆ 
ใกล้ชดิกบัคนด ูไม่กดดนัหรอืปลอบโยน เพยีงแต่บอกว่าชวีติเป็นเช่นนี ้และเมือ่ถึง
วันหนึ่งชีวิตยังต้องด�เนินต่อไป เราอาจมองเห็นตนเอง คนอื่น และการอยู่ร่วม
กันอย่างเข้าใจในโลกที่ต้องเผชิญ ณ วันนี้และวันต่อๆไป

อิโล อิโล 
เต็มไปด้วยรัก

ชวนอ่าน ชวนดู
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ท่ามกลางการจัดงานวันเด็ก

ในปีนี้ ผมได้เห็นผู้ปกครองได้พาเด็กๆ

ไปเท่ียวร่วมกิจกรรมวันเด็กที่หน่วย 

งานต่างๆได้จัดให้ เห็นรอยย้ิมของ

เด็กๆ แล ้วผมก็มีความสุขไปด้วย 

รายการโทรทัศน์ได ้สัมภาษณ์เด็ก    

เด็กได้ร่วมกิจกรรม ได้รับของขวัญ 

เด็กๆ ก็มีความสุขครับ นับว่าเป็นการ

ให้ความส�าคัญแก่เด็กจริงๆ ครับ

ผมเองได้ย้อนกลับไปคิดถึง

เด็กๆ อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมได้เคยท�างาน

ด้วย ถือเป็นเด็กด้อยโอกาสทางสังคม

ที่อยู่ในชุมชนถ่ินทุรกันดาร เช่น บ้าน

แม่จอน บ้านห้วยบง บ้านใหม่สามัคคี 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันเด็กของ

พวกเขาไม่มแีม้แต่ของขวญั ขนม หรอืข้าวห่อให้กับเดก็ๆในชมุชนเหล่าน้ีเลย โลกใบนีช่้างมคีวาม

แตกต่างกันท้ังทางโอกาสทางสังคม โอกาสที่จะให้ความสุขแก่เด็ก โอกาสที่จะได้รับสิทธิข้ัน      

พ้ืนฐานท่ีเด็กควรได้รับ เกิดค�าถามขึ้นในใจผมทันทีว่าจะท�าเช่นไรกับความไม่เท่าเทียมกันนี้ ?  

ผมได้มาท�างานที่เทศบาลต�าบลเมืองนะ โดยองค์การแพลน ประเทศไทย และเทศบาลต�าบล

เมืองนะได้ร่วมมือกันจัดการอบรมให้กับเด็กๆ ที่ยังไม่มีสัญชาติที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาในเขต

เทศบาลต�าบลเมืองนะ อ.เชียงดาว มีทั้งนักเรียนและครูกว่าร้อยคน จาก 4 โรงเรียนมาร่วม

กิจกรรม ท่ามกลางเวทปีระชมุ เดก็ได้พูดถึงปัญหาท่ีตนประสบอยู่  พวกเขาไม่มสีญัชาติไทย ไม่มี

บัตรอะไรเลย ท่ามกลางเวทีการอบรมได้มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อ “แอสตา  ละทอ”เป็นชนเผ่า        

คะฉิ่น อาศัยอยู่บ้านใหม่สามัคคี(หมู่บ้านคะฉิ่น) อายุ 16 ปี ก�าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เธอ

ได้บอกว่า "หนูเป็นเดก็นกัเรยีน เรยีนทีโ่รงเรยีนบ้านหนองเขียว ปัญหาของหนคูอื หนไูม่มสีญัชาติ

ไทย หนูไม่มีบัตรอะไรเลย หนูไม่มีบัตรเหมือนเพ่ือนๆ หนูถือบัตรใบเดียว คือ บัตรนักเรียนท่ี

โรงเรยีนออกให้ ขึน้ต้นด้วย ตวั G  หนูจะท�าอย่างไรกับบตัรนี ้เวลาหนไูม่สบาย หนูไปโรงพยาบาล

ฉันมีตัวตน....แต่คนมองไม่เห็น
เพราะฉันคือเด็ก G

เข้า ถึง ใจ
เรื่อง : สุมิตร  วอพะพอ
ภาพ : ศาสตรา บุญวิจิตร
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หนูต้องเกิดความกลัวทุกครั้ง กลัวไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาให้กับหมอ 

เพราะหนูรู้ว่าพ่อแม่ไม่มีเงิน การเดินทางไปหาหมอระยะทางจาก

หมู่บ้านของหนูไปยังโรงพยาบาลเชียงดาวต้องผ่านด่านทหารและ

ต�ารวจ 2 ด่าน หนูกลัวทหารจะจับเพราะออกนอกพื้นที่ บัตรของหนู

ไม่มีสิทธิใดๆ เลย หนูกลัวต�ารวจ กลัวถูกจับ เพราะหนูกับพ่อกับแม่

เคยโดนทหารต�ารวจไล่ลงจากรถหลายครัง้ หนูเกิดในประเทศไทย เกิด

ในหมูบ้่านใหม่สามคัค ีแต่หนไูม่มสีทิธิอะไรเลย หนูเป็นคนท่ีมสีขุภาพ

ร่างกายอ่อนแอ หนูไม่สบายบ่อยมาก ต้องไปหาหมอบ่อยมาก หนู

สงสารพ่อแม่ ครอบครัวเรามีฐานะยากจน วันๆ ไม่มีเงินจะกินอยู่แล้ว 

และต้องเอาเงนิจากค่าแรงวันละไม่ถงึ 200 บาทของคณุพ่อคณุแม่ไป

จ่ายคา่รักษาใหห้น ูหนกูลับมาบา้นไม่เหลืออะไร...จะกนิ หนเูจ็บปวด

ทกุครัง้เวลาไม่สบาย สิง่ทีห่นตู้องการมากทีส่ดุตอนนีค้อื... หนรููว่้าการ

ขอสัญชาติไทยน้ันมันยากมาก ต้องใช้เวลา ย่ิงหนูไม่มีบัตรใดๆ เลย 

ยิ่งจะยากมากขึ้นอีก และไม่รู้ว่ากี่วัน กี่เดือน กี่ปี หนูจะได้รับ.......

สิ่งที่หนูอยากขอคือ อย่างน้อยเวลาไม่สบาย เวลาไปหาหมอ 

พ่อแม่หนูไม่ต้องจ่ายเงิน ไม่ต้องเป็นหน้ีโรงพยาบาล เวลาหนูไปโรง

พยาบาลกับเพ่ือนบ้าน  เพ่ือนบ้านของหนูไม่ต้องจ่ายเงนิ แต่พ่อแม่หนู

ต้องจ่ายเงิน ค่าแรงงานของพ่อแม่หนูหมดไปกับการรักษาพยาบาล

หมด เพราะหนูไม่มสีทิธิในการรกัษาฟรเีหมอืนเพ่ือนบ้านหนู ถ้าให้หนู

เรียกร้องได้ หนูอยากให้ผู้ใหญ่เห็นใจหนูและเพื่อนๆ ที่ยังไม่มีสิทธิใน

การรักษาพยาบาลฟรี ขอสิทธิน้ันให้หนูได้มั้ยคะ เพราะไม่ใช่หนูคน

เดยีวเท่านัน้ทีเ่จอปัญหาแบบนี ้ในโรงเรยีนของหนมูเีพ่ือนทีถื่อบตัรตวั 

G อกีเยอะมาก ช่วยหนูและเพ่ือนๆ ด้วยค่ะ หนอูยากมสีทิธิเหมอืนคน

อื่นเขาค่ะ ใครให้ค�าตอบหนูหน่อยได้มั้ยคะ”

ผมรู้สึกเศร้าใจจริงๆ กับปัญหาที่นักเรียนกลุ่ม G ได้ประสบ 

นบัเป็นเวลาล่วงมากว่า 12 ปีแล้วท่ีรฐับาลไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์

การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิของบุคคล โดยมีมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548  โดยเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์

คือ การแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีปัญหาไร้สัญชาติในประเทศไทย ให้มี

การเร่งรัดในการก�าหนดให้สถานะแก่บุคคลกลุ่มนี้ และในระหว่างที่มี

การด�าเนินการก�าหนดสถานะให้ค�านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ควรดูแล  

คนกลุ่มนี้ กระทรวงศึกษาฯ ดูแลด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้

แก่บุคคลกลุ่มนี้ และกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้บุคคลกลุ่มนี้

เข้าไปในระบบของกองทนุหลกัประกันสขุภาพ หรอืกองทนุคนืสทิธิให้

แก่กลุม่บคุคลผูม้ปัีญหาสถานะบคุคลและสทิธิ ยังมเีดก็นกัเรยีนทีเ่รยีน

อยู่ในสถานศึกษาท่ีประสบปัญหาเช่นน้องแอสตา หรือเด็ก G ที่มี

จ�านวนมากกว่า 67,433 คน ยังประสบปัญหาด้านสถานะบคุคล แม้ว่า

พวกเขาจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนไทย แต่ก็ยังไม่สามารถ

เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการรักษา

สขุภาพ จงึอยากเรยีกร้องให้กระทรวงสาธารณสขุเร่งตรวจสอบข้อมลู

ของเดก็นกัเรยีน(เดก็ G) ขอให้เร่งน�าเสนอปัญหาเสนอเข้าสูก่ารประชมุ

ของคณะรฐัมนตร ีเพ่ือพิจารณาให้สทิธิขัน้พ้ืนฐานแก่เดก็นกัเรยีนรหสั 

G ให้ได้ขึ้นทะเบียนผู้ไรัรัฐที่จะมีสิทธิในการรักษาพยาบาล เพราะมัน

คอืข้อเรยีกร้องจากเดก็ๆ ครบั การให้สทิธิแก่เดก็นัน่ก็หมายถึงการดแูล

สุขภาพที่ดีให้กับเด็กด้วย ทั้งยังเป็นการป้องกันและการควบคุมโรค

ติดต่อตามแนวชายแดน ถือเป็นการสิทธิขั้นพ้ืนฐานส�าหรับเด็กด้อย

โอกาส เพราะความเจ็บป่วยมิได้แบ่งแยกว่าคนนี้มีสัญชาติหรือไม่    

เชื้อโรคไม่ได้เลือกว่าเป็น เด็ก G หรือไม่  มันเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่ม ทุก

เชือ้ชาต ิทุกสญัชาติ สขุภาพเดก็เป็นเรือ่งส�าคญั ดงันัน้ขอให้เร่งให้สทิธิ

แก่เด็กนัก G เถอะครับ ขอมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียน       

“เดก็ G” เพ่ือชวิีตของพวกเขา เพ่ือต่อไปพวกเขาจะได้เป็นก�าลงัส�าคญั

ของประเทศชาติต่อไปครับ

สุมิตร วอพะพอ 
จากอดีตครูสอนเด็กในระดับประถมศึกษา กว่า12ปี 

ในชีวิตความเป็นครู การพบเจอกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็น
เดก็ไร้สญัชาต ิท�ให้ตดัสนิใจลาจากอาชพีครมูาเป็นนกัพฒันา
บนพื้นที่สูง นักสิทธิมนุษยชนที่ท�งานต่อสู้เรียกร้องสิทธิและ
ความไม่เป็นธรรมของกลุม่ชาตพินัธ์ุทีป่ระสบปัญหาจากความ
เลือ่มล�า้ทางสงัคม จนวนันีไ้ด้มาดแูลงานสถานะบคุคลและสทิธิ
ขององค์การแพลน ประเทศไทย ท�งานให้ความช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส เดก็ทีป่ระสบปัญหาไร้รฐั ไร้สญัชาตใินประเทศไทย 
ความหวังสุดท้ายในชวิีตการท�งาน คอื ขจัดปัญหาความไร้รฐั 
ไร้สัญชาติให้หมดไปจากประเทศไทย

แนะน�ำนักเขียน
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ยาใจคนชายขอบ
เรื่อง/ภาพ : จันทราภา จินดาทอง

ชายวัยกลางคนก่ึงนัง่ก่ึงนอนบนเตียงในตกึศลัยกรรม มผ้ีาพัน

แผลห่อหุ้มตั้งแต่ข้อศอกจนถึงมือทั้งสองข้าง ชื่อของเขา คือ นายชูไน่ 

ชาวปกาเกอะญอผู้มีภูมิล�าเนาอยู่ที่ต�าบลไล่โว่ อ�าเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นผู้ถือบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

เหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

นายชไูน่ ซึง่เดนิทางจากบ้านทีไ่ล่โว่ มาเย่ียมญาตท่ีิอาศัยในศนูย์พักพิง

ชัว่คราวบ้านนโุพ อ�าเภออุม้ผาง จงัหวัดตาก แล้วเกดิเหตุทะเลาะววิาท 

คู่กรณีของนายชูไน่ ใช้อาวุธมีดจะท�าร้าย นายชูไน่จึงใช้ฝ่ามือทั้งสอง

ข้างรบัคมมดี จนเกดิแผลฉกีขาดทีฝ่่ามอืลกึลงไปถึงกระดกู และถูกน�า

ส่งมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอุ้มผาง หลังประเมินอาการเบื้องต้น 

แพทย์ตดัสนิใจส่งไปรกัษาต่อยังโรงพยาบาลทัว่ไปทีม่ศีกัยภาพในการ

ดูแลผู้ป่วยมากกว่า นายชูไน่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่โรง

พยาบาลทั่วไปเป็นเวลา 5 คืน

9 พฤษภาคม 2559 หลังกลับมาพักฟื้นและท�าแผลต่อเนื่องที่

อุม้ผาง ชไูน่เล่าให้แพทย์ผูร้กัษาฟังว่า ตนจ่ายค่ารกัษาพยาบาลให้กับ

โรงพยาบาลทั่วไปจ�านวน 25,459 บาท ทั้งที่โรงพยาบาลอุ้มผางได้

ท�าการตรวจสอบสิทธ์ิของนายชูไน่แล้ว และทราบว่าชูไน่เป็นผู้มีสิทธิ

ในหลักประกันสุขภาพ กองทุนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่ง  

รับผิดชอบโดยกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลอุ้มผางได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลทั่วไปแห่ง

นั้น พบว่า การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว เกิดจากความเข้าใจท่ี

คลาดเคลือ่นในการใช้สทิธิของกองทุน ทีร่ะบวุ่า กรณีของนายชไูน่เป็น

ผูป่้วยท่ีมสีทิธิของจงัหวัดกาญจนบรุ ีไม่สามารถใช้สทิธินอกเขตจงัหวัด

ได้ จึงเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของ

กองทุนฯ แล้ว พบว่า กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้มีสิทธิสามารถ

ใช้บริการข้ามเขตจังหวัดได้จากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุหรอืสถานพยาบาลอืน่ของรฐัได้ ยกเว้นโรงพยาบาลเอกชน 

โดยค�านึงถึงความสะดวกและความจ�าเป็นของผู้มีสิทธิ
เส้นทางอุ้มผาง-แม่สอด
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เมื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์ของนายชูไน่ นักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลอุ้มผางเดินทางผ่าน 1,219 โค้งเพื่อติดต่อประสานงาน

และท�าความเข้าใจในสิทธิของผู้ป่วยให้ตรงกัน โรงพยาบาลทั่วไปขอ

ให้ผู้ป่วยไปย่ืนค�าร้องเพ่ือขอรับเงินคืน ซ่ึงดูจากสภาพของนายชูไน่  

การเดินทางไปด�าเนินการเองคงเป็นเรื่องยากล�าบากเกินกว่าเหตุ      

โรงพยาบาลอุม้ผางจงึมอบหมายให้นักสงัคมสงเคราะห์รบัมอบอ�านาจ

จากนายชูไน่ให้เป็นผู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายไปแล้วคืน

15 พฤษภาคม 2559 การเดินทางครั้งท่ีสองเพ่ือย่ืนค�าร้อง 

เอกสารมอบอ�านาจ และใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่จะขอคืนเงินค่ารักษา

พยาบาลทีเ่รยีกเก็บไป โดยเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลทัว่ไปแจ้งว่า ต้องรอ

เรื่องราวส่งไปตามขั้นตอนและได้รับการอนุมัติจากผู ้อ�านวยการ        

โรงพยาบาล ฝ่ายการเงินจึงจะท�าเช็คสั่งจ่ายให้ผู้รับมอบอ�านาจ และ

จะประสานงานให้เดินทางมารับเช็คอีกครั้ง

กว่าสองสัปดาห์ผ่านไป เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดติดต่อ

กลับมาว่า เช็คเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้รับมอบอ�านาจไปเซ็น             

รับด้วยตัวเอง เช้ามืดขณะฝนพร�าของวันท่ี 3 มิถุนายน 2559                          

นักสังคมสงเคราะห์เดินทางลงจากบนดอยเป็นครั้งที่สามเพ่ือรับเช็ค

เงินคืนจากโรงพยาบาลท่ัวไป น�าไปส่งคืนให้กับนายชูไน่ ถือเป็นอัน 

สิน้สดุภารกิจนี ้แต่ในทางกลบักัน หากไม่มกีารตรวจสอบสทิธ์ิซ�า้ ไม่มี

การติดตามและช่วยประสานงานของเจ้าหน้าที่ ชูไน่คงต้องเป็นผู้    

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ีเพียงล�าพัง ตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ถึงสิทธิท่ีมี

อยู่ของตน หรือถึงแม้เขาจะรู้ว่าตนได้รับสิทธิ แต่การเข้าถึงสิทธินั้น 

กลบัไม่ใช่เรือ่งง่ายทีช่าวบ้านคนหน่ึงจะด�าเนนิการได้ด้วยตนเอง และ

ถ้าหากว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหนักหนาและรุนแรงเกินกว่าท่ีชูไน่        

จันทราภา จินดาทอง 

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานนักสังคม 
สงเคราะห์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ท�หน้าที่ดูแลให้คนไข้
สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขตามความจ�เป็น 
โดยไม่ค�นึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือฐานะ  
ในขณะเดียวกันยังเป็นผู ้จัดการคลินิกกฎหมาย
อุ้มผางเพื่อมนุษยชน ท�หน้าที่สืบค้นข้อเท็จจริง 
พัฒนาสิทธิทางสถานะบุคคลหรือสิทธิด้านอื่นๆ โดย
ใช้กฎหมายให้แก่คนที่เข้ามาขอรับบริการที่คลินิกฯ

ได้รับ ผู้ป่วยจะมีก�าลังจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ จ�าเป็นต้องกู้หน้ี

ยืมสินมาจ่ายหรืออย่างไร กระบวนการนี้จึงจ�าเป็นต้องมีความชัดเจน

อย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน และสิทธินี้จะยังคงเป็นสิทธิที่พึง

มีพึงได้รับอยู่เช่นเดิม

เรือ่งราวของชไูน่สะท้อนถึงส่วนหนึง่ของการปฏิบตังิานระดบั

พ้ืนที่ที่ยังมีความเข้าใจสับสน แม้จะมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างเป็นทางการจากส่วนกลาง สทิธิในหลกัประกันสขุภาพทีพึ่งมขีอง

ผูป่้วยเหมอืนในกรณีของชไูน่จะถูกละเลยไปเป็นจ�านวนมากน้อยเพียง

ใด ย่อมไม่อาจมีใครรู้ได้

แนะน�ำนักเขียน



จากแผ่นดินแม่ สู่ค่ายผู้ลี้ภัยฯ ถึงประเทศที่สาม
         ชะตำและวิถีคนปกำเกอะญอในแดนอเมริกำ
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ทางที่เปลี่ยน วิถีที่เป็น
เรื่อง/ภาพ : สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ 

วันที่ 31 ปี 2560 ท่ีกองบัญชาการเดปูนุ เขตมือตรอ รัฐ

กะเหรี่ยง สหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยู(KNU) โดยกองพล 5 ได้มีการจัด

งานวันชาติกะเหรี่ยง ปีที่ 68 (น่ันหมายความว่า กองทัพกะเหร่ียง        

เคเอ็นยู(KNU) ได้ท�าการปฏิวัติรบกับกองทัพทหารพม่าเพ่ือกู้ชาติมา

เป็นปีที่ 68 แล้ว) มีคนมาร่วมงาน 3,000 คน พลเอกบอจ่อแฮ รองผู้

บงัคบับญัชาการทหารสงูสดุของเคเอน็ยู(KNU)กล่าวว่า ทีผ่่านมากลุม่

กะเหรี่ยงร่วมกันย่ืนข้อเสนอในการเจราจากับตัวแทนรัฐบาลพม่าใน

เรื่องต่างๆ ได้แก่ 1.การจัดการท่ีดินในเขตรัฐกะเหรี่ยง 2.เศรษฐกิจ

ภายในรัฐกะเหรี่ยง 3.การเมือง และ 4.ความมั่นคงทางการทหาร แต่

เรื่องที่ 4 รัฐบาลไม่ยอมฟังและไม่ยอมเจรจา ในขณะที่ทั้งรัฐบาลไทย

และเมยีนมาร์พยายามผลกัดนัผูล้ีภั้ยกลบั โดยได้มกีารส่งกลบัไปหน่ึง

ชุดแลว้ ซึ่งเคเอน็ย(ูKNU) ไมไ่ด้รับเรือ่ง (คมชัดลึก 31 มกราคม 2560) 

ตัวแทนผู้ล้ีภัยกล่าวว่ายังไม่กล้ากลับไปตอนน้ี เพราะยังไม่เชื่อมั่นใน

สถานการณ์ ทุกวันน้ีทหารพม่าเพ่ิมก�าลังพลในพ้ืนท่ีชุมชนกะเหรี่ยง

เรือ่ย ๆ   พ้ืนท่ีหลายแห่งยังเตม็ไปด้วยกับระเบดิ ในขณะท่ีกระบวนการ

เจรจาสันติภาพก็ไม่มีความคืบหน้า ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่มีสิ่งใด

รับรองความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนได้เลย

ในอกีซกีหน่ึงของโลก คนปกาเกอะญอทีม่าจาก “กอทูเล” หนี

ภยัการสูร้บมาอยู่ในศนูย์พักพิงผูล้ีภ้ยัตามชายแดนไทย-เมยีนมาร์ และ

ถูกส่งต่อไปยังประเทศทีส่าม1  แดนอเมรกิา จากโลกป่าเบญจพรรณสู่

แดนหมิะ ชีวติเริม่ต้นด้วยการนบัจากศนูย์อกีครัง้ ผูค้นไมม่ใีครรูจ้ักว่า 

Karen คือใคร อยู่ส่วนไหนของโลก การสื่อสารมีเพียงภาษาอังกฤษ

เท่านัน้ ข้าวไร่บนดอยไม่ม ีช้างม้าไม่มใีห้ขี ่แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร 

คนรุ ่นลูกรุ ่นหลานจะรักษาอัตลักษณ์และจิตส�านึกความเป็นคน      

ปกาเกอะญอได้นานแค่ไหน ชาวปกาเกอะญอจึงรวมตัวกันจัดงาน     

ปีใหม่ปกาเกอะญอขึ้นที่เมืองเซนต์พอล รัฐมินิโซต้า 

1 การส่งต่อผูล้ีภ้ยัจากสงครามไปยังประเทศท่ีสาม ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา แคนนาดา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ นอร์เวย์ 

สวีเดน ฟินแลนด์ โดยการประสานงานของสมัชชาข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR) 

กังหันลม ส�าหรับสูบน�้าจากบ่อบาดาล

พาหนะส�ารับเดินทางของชาวอามิช
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“เราอยากให้ลูกหลานได้ส�านึกตัวเองว่าเป็นคนปกาเกอะญอ 

เรามาจากท่ีไหน มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอะไรบ้าง เรามีวันของ     

ชนเผ่าคอื ปีใหม่ เรามธีงประจ�าชนชาต ิเรามภีาษา มกีารแต่งกาย เรา

มทีีม่า ลกูหลานต้องรู้” นายมาเนอร์ หน่ึงในคณะกรรมการจดังานกล่าว

นางดอคัส ตัวแทนกลุ่มสตรี กล่าวว่าบทเรียนที่ได้จากการ

ด�ารงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐส�าหรับคนปกาเกอะญอ

ที่ส�าคัญมาจากคน 2 กลุ ่ม กลุ ่มแรกคือ กลุ ่มคนผิวด�าที่มาจาก            

อัฟฟริกา ในสังคมสหรัฐฯกลุ่มคนผิวด�ามักถูกมองในเชิงอคติ เป็น        

คนไร้บ้าน(Homeless) คนค้ายา แกง็ค์อาชญากรรม ซึ่งกม็ีอยูจ่รงิ คน

ปกาเกอะญอเองก็เคยตกเป็นเหยื่อ  แต่ในความเป็นจริงคนดี ๆ  ก็มีไม่

น้อย คนเก่งๆ มเียอะมาก  กลุม่คนผวิด�าทีเ่ป็นมติรกับคนปกาเกอะญอ

ได้เล่าให้ฟังเพ่ือเป็นบทเรียนว่า สมัยท่ีคนอัฟฟริกาถูกส่งมายังสหรัฐ

ใหม่ๆ พวกเขามาในสถานะของความเป็นทาส ต้องตรากตร�างานหนัก 

ไม่มีแม้เวลาทานอาหาร ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ท�าให้เวลาใส่เสื้อผ้ามันจะดู

ใหญ่ กางเกงมันหลุดตูด เพราะร่างกายซูบผอม ปัจจุบันการแต่งกาย

ด้วยเสื้อใหญ่ๆ ยาวๆ ใส่กางเกงหลุดตูดถือเป็นการร�าลึกถึงความ    

เป็นทาส เพ่ือเตือนลูกหลานว่าครั้งหนึ่งเรามาเป็นทาสในดินแดนน้ี 

แตกต่างกับชนชาติกะเหรี่ยงที่ไม่ได้มาในสถานะของทาส แต่มาใน

สถานะผู้ลี้ภัยสงคราม โอกาสจึงดีกว่า จุดเริ่มต้นดีกว่า อย่าท�าตัว

เหมอืนทาส สิง่ทีด่ท่ีีสดุท่ีน่ีคอื การศกึษา พยายามให้ลกูหลานเรยีนให้

มาก จะได้ไม่เป็นทาส 

กลุ่มที่ 2 คือ ชนเผ่า Amish ซอโดะ เล่าว่า อามิชเป็นผู้ยึดมั่น

ในวิถีบรรพชน ไม่เดนิตามวถีิคนอเมรกัิน พอได้ยินเช่นนัน้ ผมจงึขอให้

เขาพาไปดูชุมชนอามิชแถบชานเมือง Fort Wayne รัฐ Indiana ห่าง

จากตัวเมืองเกือบ 2 ชั่วโมง นานๆ ทีถึงจะมีรถยนต์ผ่านมาสักคันหนึ่ง 

ที่นี่ไม่มีเสาไฟฟ้าพาดผ่าน เป็นชุมชนชนบทเกษตรกรรม มีพื้นที่ท�าไร่  

ทุ่งเลี้ยงสัตว์ มีคอกม้าอยู่ทุกหลังคาเรือน มีเครื่องสูบน�้าจากกังหันลม 

ซอโดะพาผมเข้าไปพบกับเจ้าของบ้าน ผมใส่เครือ่งแบบปกาเกอะญอ

เต็มยศ ท้ังโสร่งและเสื้อปกาเกอะญอ ชายหนุ่มผู้สง่างาม มองผม

แปลกๆ หลังจากการแนะน�าที่ร่ายยาวเกี่ยวกับความเป็นมาและจุด

ประสงค์ในการมาเยือนชุมชนของเขาครั้งน้ี เขาเริ่มย้ิมพร้อมกับส่ง

สายตาที่เป็นมิตรและเริ่มท�าหน้าที่ผู้รู้เรื่องอามิช

“บรรพบรุษุของเราให้ยึดมัน่ใน 3 อย่างคอื ศรทัธา  ครอบครวั 

เพื่อนและมิตรภาพ  

ศรัทธาของเราที่มีต่อการทรงสร้างของพระเป็นเจ้า เราต้อง

เคารพธรรมชาติ ไม่ตามเทคโนโลยีที่คุกคามต่อคุณค่าศรัทธาท่ีมีต่อ

ศาสนาและศีลธรรม บ้านเราไม่ใช้ไฟฟ้าของรัฐที่ผลิตจากการสร้าง

เข่ือนหรอืการขดุถ่านหินจากใต้ดนิมาเผา เราใช้ฟืนและใช้พลงังานลม 

เราไม่ใช้รถยนต์ เราใช้รถม้า เรากินสิ่งท่ีเราผลิตเอง ไม่ใช้สารเคมีใน

การเพาะปลูก เราผลิตตามศักยภาพและความจ�าเป็น 

ครอบครัว เราไม่คุมก�าเนิด เราต้องสอนลูกหลานของเราเอง 

เรามีโรงเรียนของเราเอง เราให้ลูกหลานแต่งงานกับคนอามิชด้วยกัน 

แต่หากเขาแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่อามิช เขาต้องเลือกว่าจะเป็นอามิช

ต่อหรือไม่ 

เพ่ือนและมิตรภาพ การแลกเปล่ียนผลผลิตเป็นเรื่องของ

มิตรภาพ พ่ึงพาอาศัยกันและกัน เพ่ือนที่ดีต้องมีความจริงใจและไม่

เอาเปรียบกัน เพื่อนที่ดีต้องเคารพขนบของกันและกัน” 

คนอามิช ส่วนใหญ่ท�าไร่ ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวบาเลย์           

สัตว์เลี้ยงมีทั้งไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด วัวเนื้อ วัวนม หมู เนื่องจากไม่ใช้สาร

เคมีในการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ ท�าให้ผลผลิตและสัตว์เลี้ยงขายได้

ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ทั้งยังมีบริษัทที่เป็นมิตรกันมารับซื้อถึงที่

เมื่อผมขออนุญาตถ่ายภาพเขา“เราจะเก็บมิตรภาพของกัน

และกันไว้ในความรู้สึกและความทรงจ�า เราไม่นิยมเก็บด้วยการถ่าย

รูป” เขาพูดด้วยท่าทีจริงจัง ก่อนจะบอกว่าหวังที่จะได้เจอกันอีก

เรือ่งราวของอามชิ เป็นเรือ่งท่ีอยู่ในอดุมคตอิย่างสดุโต่งในการ

รักษาอัตลักษณ์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ซึ่งมี

ความก้าวล�้าทางเทคโนโลยี มันเป็นไปได้เหรอ? ย่ิงในสังคมอเมริกัน 

ดินแดนแห่งเทคโนโลยี แต่ชาวอามิชพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีอยู่จริง          

เขาอยู่ได้จริง  

วันนี้คนปกาเกอะญอในแดนอเมริกา มีความท้าทายอย่างยิ่ง

ในการปรับตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมือง จากบทเรียน

ของคนอัฟฟริกันและคนอามิช คงต้องขึ้นอยู่กับการเลือกของคน     

ปกาเกอะญอว่าพวกเขาจะเลอืกอยู่ เลอืกเดนิอย่างไรในการท่ีจะด�ารง

ความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมปกาเกอะญอท่ามกลางสังคม

อเมริกันชน
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พิราบส่งสาร
เรื่อง : วิวัฒน์ ตามี่ 
ภาพ : ศาสตรา บุญวิจิตร

แผ่นดินไทยติดค้างใครหรือเปล่า ?...
ถึงเวลำทดแทนคุณคนจีนโพ้นทะเล...หรือยัง?
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แผ่นดนิสยาม กว่าจะรวมเป็นปึกแผ่นกลายเป็นประเทศไทยได้ทุกวนัน้ี  เกิดจากการเสยีสละเลอืด

เนื้อหรือชีวิต มิเพียงเฉพาะคนเชื้อสายไทยเท่านั้น แต่รวมถึงการเสียสละของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างเชื้อสาย

หรอืกลุม่ชาตพัินธ์ุอืน่ท่ีอาศยัอยู่ในแผ่นดนิสยามด้วย..เช่น กลุม่ชาติพันธ์ุจนีโพ้นทะเล มส่ีวนอย่างมากใน

การท�าให้คงความเป็นประเทศไทยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ ..แต่คนส่วนใหญ่ที่อ้างตนว่าเชื้อสายไทยคงลืม

ประวัติศาสตร์ตอน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชให้ประเทศไทย” ไปเกือบหมดแล้ว

กระมัง...

คนจีนโพ้นทะเลคือใคร ? 

คนจนีโพ้นทะเล ภาษาองักฤษเรยีกว่า “Overseas Chinese” ภาษาจนี : 華僑 huáqiáo 

หัวเฉียว คือ กลุ่มคนจีนท่ีอาศัยอยู่ภายนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ รวมท้ังดินแดนภายใต้การปกครอง

ของรัฐบาลจีน ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน คนจีนโพ้นทะเล หากมองแคบๆ เจาะจง หมายถึงชาวจีน

เชื้อสายฮั่น หากมองแบบกว้าง หมายรวมทั้งหมด 56 กลุ่มชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อยในประเทศจีนด้วย 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีคนจีนกลุ่มน้ีตั้งเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งในการอพยพ เพราะ

ค�าร�า่ลอืปากต่อปากว่า เมอืงสยามหรอืเซีย่มล้อ เป็นดนิแดนอดุมสมบรูณ์ โยนเมลด็พืชชนิดใดลงไปก็ขึน้ 

ผลดิอกออกผลได้หมด ชาวจนีจงึนยิมอพยพเข้ามาท�ามาหากินในดนิแดนน้ีตัง้แต่สมยันครรฐัสโุขทัยและ

อาณาจักรอยุธยา จนมีกองอาสาจีนและกุฎีจีน ขึ้นตรงกับกรมท่าซ้าย มีหัวหน้ากินต�าแหน่งขุนนางเป็น

ถึงพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ควบคุมการค้าส�าเภาและการติดต่อกับจีน

ประเทศไทยมชีาวจนีโพ้นทะเลจ�านวน 7.06 ล้านคน มากเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากอนิโดนเีซยี

ที่มี 7.67 ล้านคน แต่หากพิจารณาตามสัดส่วนประชากรแล้ว คนจีนในเมืองไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 

10 ของประชากร ส่วนคนจีนในอินโดนีเซียมีเพียงร้อยละ 3 ของประชากร ถือได้ว่าไทยมีสัดส่วนชาวจีนที่

สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ในโลก นอกจากดินแดนที่เป็นของชาวจีน (แผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) โดย

เป็นรองเพียงสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งแม้จะมีจ�านวนคนจีนน้อยกว่าไทย แต่ก็มีประชากรคนจีนคิดเป็น

สัดส่วนมากกว่า 

คนจีนโพ้นทะเลส�าคัญอย่างไรต่อแผ่นดินไทย?

คนจีนโพ้นทะเล ถือเป็นกลุ่มคนที่มีความส�าคัญมากและมีคุณูปการกับแผ่นดินไทยมาแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างบุคคลส�าคัญ อาทิ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี     

(แซ่แต้) ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่แผ่นดินไทยจนเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ได้ ยังมีผู้น�าประเทศอีกหลาย

ท่าน เช่น จอมพล ป. พิบลูสงคราม(แซ่ง่อ) อดตีนายกรฐัมนตร ีนายบรรหาร ศลิปะอาชา(แซ่เบ้) อดตีนายก

รฐัมนตร(ีพ.ศ.2538-พ.ศ.2540) พล.ต.จ�าลอง ศรเีมอืง(แซ่โล้ว์) อดตีรองนายกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ดร.ทักษณิ 

ชนิวัตร (แซ่ค)ู อดตีนายกรฐัมนตร(ีพ.ศ.2544-พ.ศ.2549) หม่อมราชวงศ์เสนย์ี ปราโมช และหม่อมราชวงศ์

คึกฤทธ์ิ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ย่าทวดใช้แซ่หลิม นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้แซ่ลว่ี 

สัก กอแสงเรือง อดีตนายกสภาทนายความ ใช้แซ่กอ เป็นต้น

กลุ่มคนจีนโพ้นทะเล  11 ตระกูลผู้กุมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประเทศไทยจะอยู่หรอืจะไป จะอยู่รอดปลอดภัยหรอืไม่ก็เพราะคนจนีกลุม่นี ้เพราะเศรษฐกิจไทย

ร้อยละ 80-90 อยู่ในอุ้งมือของคนจีน 11 ตระกูล เช่น ชิน โสภณพนิช(แซ่ตั้ง) ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการ

ธนาคารกรุงเทพ โชติ ล�่าซ�า(แซ่หวู่) ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการธนาคารกสิกรไทย ธนินท์ เจียรวนนท์         

(แซ่เจี๋ย) ตระกูลจิราธิวัฒน์(แซ่ตั้ง) ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการห้างเซ็นทรัล ตระกูลชินวัตร(แซ่คู) เจ้าของ

และผูก่้อตัง้บรษิทัAIS ตระกูลอศัวโภคนิ เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ ตระกูลสริวัิฒนภกัด(ีแซ่โชว) 
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เจ้าพ่อเบียร์ช้างและธุรกิจเหล้า ตระกูลอยู่

วิทยา เจ้าพ่อกระทิงแดง ศรีวัฒนประภา 

เจ้าของกิจการคิงเพาเวอร์และเจ้าของแอร์

เอเชีย ฯลฯ และน่ีเป็นเพียงตัวอย่างอันน้อย

นิดท่ีน�ามากล่าวถึงในบทความนี้ หากจะ

ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เราจะพบว่ากลุ่ม

คนจีนโพ้นทะเลเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ 

ครอบครองท่ีดินและทรัพย์สินเกือบร้อยละ  

90 ดังที่กล่าวไปแต่ต้นครับ 

สถานะและสิทธิของคนจีนโพ้น

ทะเลในสังคมไทย

เมื่อศึกษาจากค�านิยาม ค�าว่า “ชน 

กลุ ่มน้อย” ของรัฐไทย นิยามเฉพาะกลุ ่ม

ชาติพันธุ์และคนกลุ่มต่างๆ เพียง 18 กลุ่ม

เท่านัน้ ส่วนคนจนีท่ีถูกนิยามเป็นชนกลุม่น้อย

มีเพียง 4 กลุ่มคือ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่ออพยพ จีนฮ่ออิสระ และ

อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายู(อดีต จคม.)(กรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย,2524 : หน้า 1-4) ส่วน “คนจีนโพ้นทะเล” ไม่ได้ถูกนิยามเป็น

ชนกลุม่น้อย และไม่ใช่คนสญัชาตไิทย..เอ้าเป็นอะไรละ..ก้อเป็นคนจนีโพ้น

ทะเลซิครับ..(กวน..) 

สถานะของคนจนีโพ้นทะเลส่วนใหญ่ มสีถานะผูท้ีไ่ด้รบัอนญุาตให้

เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิอาศัยถาวร(เลขประจ�าตัวประเภท 

3,4 ) มีชื่ออยูใ่นทะเบียนราษฎร(ท.ร.14) มีสถานะเหมือนคนฝรัง่ อินเดยี ที่

ได้รบัอนุญาตเข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย ปัจจบุนัมจี�านวน 38,267 คน 

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ส่วน ลูก หลาน เหลนของคนจีนโพ้นทะเล เข้าใจว่า

เป็นคนสัญชาติไทยไปเกือบหมดแล้ว ส่วนใหญ่รับราชการ เป็นเจ้าของ

กิจการต่างๆ เป็นหมอ พยาบาล หรืออยู่ในทุกวงการของสังคมไทย และที่

น่าสนใจคือคนไทยส่วนใหญ่ก็มักอยากจะอ้างว่าตนมีเชื้อสายจีนแซ่ใดแซ่

หนึ่งไว้ก่อน ไม่งั้นไม่มีหน้ามีตาซะงั้น..(ท่านผู้อ่านเองก็คงคิดว่าตนเป็นคน

เชื้อสายจีนก็เป็นได้) ถ้างั้นประเทศไทยก็คงไม่มีคนเชื้อสายไทยแล้วละซิ ?    

สถานะของคนจีนโพ ้นทะเลกับสิทธิขั้นพื้นฐานด ้าน

สาธารณสุข 

ดังท่ีกล่าวไปแต่ต้นว่า “คนจีนโพ้นทะเล” ไม่ได้ถูกนิยามเป็นชน 

กลุ่มน้อย 18 กลุ่ม จึงไม่ได้สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขในกองทุนให้

สิทธิ(คืนสิทธิ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และไม่ได้รับสิทธิในหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง,UC) ด้วยสาเหตุไม่ใช่คนสัญชาติไทย ด้วย

ประการละฉะนี้ แล..

ผู้อ่านบางท่านอาจตั้งค�าถามว่า คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนรวย มีลูกหลานเป็น

ข้าราชการ เป็นหมอและพยาบาล ฯลฯ หากเจ็บป่วยมาก็คงไม่เดือดร้อน ไม่จ�าเป็นต้องได้รับ

สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขแล้วนี่ ..คิดแบบนั้นมีส่วนถูกบ้าง แต่ไม่ถูกทั้งหมดครับ ด้วย

เหตุผลประการแรก คือ คนเหล่าน้ีถือเป็นคนไทยกลุ่มหน่ึงเคยได้รับสิทธิในบัตรทองมาก่อน 

เพียงแค่กฤษฎีกาตีความว่า “ไม่ใช่คนสัญชาติไทย” ท�าให้ถูกปลดสิทธิ ซึ่งไม่ยุติธรรม ที่ส�าคัญ

คือพวกเขามีคุณูปการกับสังคมไทยมากถึงมากที่สุด หากจะพูดแบบสุดๆคือ ถ้าไม่ใช่เพราะ

สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุ-ีพระเจ้าตากสนิมหาราช แผ่นดนิไทยจะยังคงอยู่มาถึงทกุวันนีห้รอืไม่ 

ประการท่ีสอง ไม่ใช่ทุกคนท่ีเป็นคนรวย มีลูกหลานเป็นข้าราชการ คนยากจนไม่ได้รับสิทธิ      

ขัน้พ้ืนฐานด้านสาธารณสขุก็มจี�านวนมากมาย ประการท่ีสาม เป็นสทิธิและศกัดิศ์รขีองมนุษย์

คนหนึ่ง 

ความเห็นของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุของคน

จีนโพ้นทะเล

 ส�านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีได้เคยมกีารท�าหนงัสอื ทีน่ร.0507/24969 ลงวันที ่11 

กรกฎาคม 2559 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาค�าร้องเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอใน
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การปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและสถานะ

บุคคล อันเก่ียวเน่ืองกับสิทธิในการได้รับ

บรกิารสาธารณสขุและสวัสดกิารจากรฐั กรณี

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปลด

สิทธิกลุ่มท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิที่เคยได้

รับสิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรียน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อ้างถึง

หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน

ที่สุด ที่ นร.0503/20990 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2559 ว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ(กสม.) ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้

พิจารณาเก่ียวกับกลุ่มบุคคลที่ตกหล่น คือ

กลุ่มคนจีนโพ้นทะเลและคนที่ไม่มีสัญชาติ

ไทยกลุ่มอื่นๆ ให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 20 

เมษายน 2558 น้ัน ระยะเวลาล่วงเลยมานาน

มากแล้ว ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียัง

มไิด้รบัผลการพิจารณาเรือ่งดงักล่าวแต่อย่าง 

ใด จึงขอให้เร่งรัดการพิจารณาด�าเนินการ

เรื่องดังกล่าว แล้วแจ้งให้ส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 

ผู ้แทนส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(สมช.) และผูแ้ทนกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย เสนอความเห็นที่ประชุมส่วน

ราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับมอบหมายตามมติ

ครม. 20 เมษายน 2558 ณ ส�านักงานกลุ่ม

งานประกันสุขภาพ ส�านักปลัดกระทรวง

สาธารณสุขว่า “คนจีนโพ้นทะเลกลุ่มน้ี คือ 

คนไทย สมควรได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขนานแล้ว กระทรวงสาธารณสุข 

ก�าลังรออะไรอยู่” จะเห็นว่า หน่วยงานฝ่าย

ความมัน่คงยังให้การสนบัสนนุเร่งด�าเนินการ 

แต่ติดที่กระทรวงสาธารณสุข...ท�าให้ภาค

ประชาชนเกิดค�าถาม กระทรวงสาธารณสุข

มัวท�าอะไรอยู่ถึงไม่เร่งด�าเนินการซะที??? 

ด้วยเหตุความล่าช้าดังกล่าวเครือ- 

ข ่ายชนเผ่าพ้ืนเมืองก็เลยได้โทรศัพท์ติด    

ตามความคืบหน้าไปยังรองปลัดกระทรวง

สาธารณสขุทีร่บัผดิชอบเรือ่งน้ี โดยมผีูส้ือ่ข่าว

จากมติชนช่วยติดตามสอบถาม กระท่ัง 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัต-     

ยาทร รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่ง

ประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูร้บัผดิชอบ 

เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 และภายหลัง

ประชมุเสรจ็สิน้ได้กล่าวต่อผูส้ือ่ข่าวว่า “ได้เร่ง

ด�าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยประสาน

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือเสนอ ครม.พิจารณา

อนุมัติใน 2 กลุ่ม หน่ึงในน้ันคือ กลุ่มคนจีน

โพ้นทะเล รวมถึงคนต่างด้าวสัญชาติอ่ืนท่ี

มชีือ่อยู่ในทะเบยีนบ้าน ทร.14 ตัง้แต่ปี 2499 

มีเลข 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 3 และ4 ตอนนี้

ได้รบัหนงัสอืยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยว่า

มีจ�านวน 38,267 คน กระทรวงสาธารณสุข

จะเร่งเสนอครม.ให้พิจารณาโดยเร็วที่สุด” 

นับแต่วันน้ันจนถึงบัดนี้....ผ่านมา

แล้วหนึง่ปี(ปีใหม่ 2560) ยังไม่เห็นมว่ีีแววเลย

ว่าด�าเนินเรื่องไปถึงไหน อย่างไร? ได้แต่หวัง

ว่า รมต.สธ.จะเมตตาเร่งด�าเนินการให้ ...แต่

อยากให้ทราบว่า อากง อาม่า บางกลุ่มฝาก

บอกมาถึงท่านว่า “พวกเราอายุค่อนข้างมาก

แล้ว จะตายวันตายพรุง่ก็ไม่รู ้อยากได้รบัสทิธิ

ตอนยังมีชีวิตอยู่มากกว่าได้รับสิทธิหลังจาก

โลกนี้ไปแล้ว” ว่ากันอย่างนั้นครับ

วิวัฒน์  ตามี่ 

เร่ิมเข้ามาท�งานต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของชนเผ่า 
จากการเป็นอาสาสมัครเก็บข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยพายัพ 
จงัหวัดเชียงใหม่ และได้เข้ามาท�งานในองค์กรพัฒนาเอกชน
ต้ังแต่ปี 2529 โดยเร่ิมจากการท�งานพฒันาเยาวชนและการ
ศึกษา ท�งานเครือข่ายชุมชนต่างๆ สมัชชาประชาชนชนเผ่า 
ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ จากนั้นจึงเข้าสู่การท�งาน
องค์กรประสานงานรัฐและชาวบ้าน ปัจจบุนัเป็นผูอ้�นวยการ
มูลนิธิพัฒนาชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์ มุ่งหวังผลักดันการ
แก้ไขปัญหาสถานะบุคลและสิทธิ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ
และคุณภาพชีวิตของพลเมืองในทุกๆด้าน

แนะน�ำนักเขียน
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เสียงชนเผ่า 
เสียงที่เราอยากให้คุณ

ได้ยิน


